



ĐỔI MỚI TƯ DUY XÂY DỰNG PHÁP LUẬT: GÓP PHẦN KHƠI THÔNG MỌI NGUỒN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN

## Tầm nhìn dài hạn của Đảng trong hoạch định đường lối về xây dựng pháp luật



● Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Trang 5

Tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế, khơi thông nguồn lực toàn xã hội



Trang 3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI:  
45 năm không ngừng nâng cao vị thế, uy tín, thương hiệu



Trang 6

CHÀO NGÀY MỚI

“Chỉ có đoàn kết mới thắng lợi”

Cả nước đang có nhiều hoạt động thực chất, hiệu quả hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mật trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 hàng năm. Đất nước đang ở thời điểm đặc biệt quan trọng, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV, bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, nên Đại đoàn kết toàn dân càng có ý nghĩa quan trọng.

Trang 2

## Xem xét ngưỡng nợ thuế tối thiểu để hoãn xuất cảnh

Tổng cục Thuế sẽ căn cứ tình hình thực tế, tham khảo kinh nghiệm quốc tế quy định về ngưỡng để tiếp thu, báo cáo cấp có thẩm quyền cân nhắc quy định ngưỡng nợ phù hợp bảo đảm hiệu quả công tác thu hồi nợ đọng thuế.



Trang 8

DỰ ÁN LUẬT NHÀ GIÁO:  
Xã hội đặc biệt quan tâm đến các chuẩn mực của nhà giáo

Trang 4

Yêu cầu Temu dừng các hoạt động quảng bá đến người dùng Việt Nam

Trang 8

VƯỚNG MẮC TẠI DỰ ÁN THỦY ĐIỆN CAM LY (LÂM ĐỒNG):  
Lãnh đạo Tỉnh ủy yêu cầu trả lời dứt điểm trong tháng 11/2024

Trang 10

XÓA NHÀ TẠM, NHÀ ĐỘT NÁT:

# Phải hoàn thành trong năm 2025!

Ngày 10/11, chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà đột nát trên phạm vi cả nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo nhân mạnh, việc xóa nhà tạm, nhà đột nát trên phạm vi cả nước có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh đồng chí, nghĩa đồng bào cao cả, mang tính toàn dân, toàn diện, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, phải tạo phong trào, xu thế, tổ chức như ngày hội, như chiến dịch, làm việc với tất cả tâm đức vì người nghèo, người có công với cách mạng để thúc đẩy hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Về mục tiêu, quan điểm, định hướng, Thủ tướng yêu cầu phân đấu thực hiện bằng được mục tiêu: Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà đột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025, sớm hơn 5 năm so với mục tiêu ban đầu đề ra theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, phải xác định rõ quan điểm hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, xóa nhà tạm, nhà đột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số là một nhiệm vụ chính trị quan trọng.



● Thủ tướng Phạm Minh Chính nhân mạnh, việc xóa nhà tạm, nhà đột nát trên phạm vi cả nước có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng chỉ đạo phải quán triệt phương châm: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hỗ trợ, Nhân dân làm chủ”, “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân”... Các Bộ, ngành, UBND các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện, trong đó chính quyền địa phương các cấp có vai trò quyết định sự thành công của Chương trình, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lưu ý phát huy vai trò và gắn trách nhiệm của người đứng đầu; đa dạng hóa nguồn lực theo hướng toàn dân, toàn diện, rộng khắp, bao trùm.

Đồng thời, kêu gọi mọi người dân, doanh nghiệp đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ với tinh thần: “Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo động lực truyền cảm hứng xã hội để mọi người ủng hộ, chia sẻ, cùng chung tay hỗ trợ trong triển khai thực hiện Chương trình với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các chính sách theo quy định, không để bị lợi dụng, trục lợi, tiêu cực, lãng phí. **H.THU**

## HÀ NỘI:

### Vượt chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2024

Thông tin về kết quả giải quyết việc làm trong 10 tháng năm 2024 trên địa bàn Thủ đô, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Hà Nội cho biết, với việc tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả công tác lao động, trong tháng 10/2024, toàn TP Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 17.513 người lao động (NLĐ).

Trong đó, có gần 1.300 NLĐ được giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách TP ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, với số tiền là 104 tỷ đồng. Đã có hơn 1.800

NLĐ nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và 640 NLĐ được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động. Ngoài ra, có hơn 13.700 NLĐ được cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và những hình thức khác.

Tính chung 10 tháng năm 2024, toàn TP Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 196.260 NLĐ, đạt 118,9% so với kế hoạch năm (năm 2024, TP Hà Nội đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 165.000 người).

Trong đó, có hơn 48.600 NLĐ được giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách TP ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, với số tiền 3.481 tỷ đồng.

Trong tháng 11/2024, Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho NLĐ khi bị mất việc làm. Đồng thời, TP cũng chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm qua hệ thống sàn giao dịch việc làm chính và 14 sàn giao dịch việc làm vệ sinh tại các quận, huyện trên địa bàn TP. **N.G**

### Chính thức vận hành thương mại đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội

Cuối tuần qua, tại Ga S8 - Ga Cầu Giấy, UBND TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ vận hành thương mại đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội, cam kết phát triển hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô vì mục tiêu Net Zero năm 2050. Sự kiện đánh dấu mốc son quan trọng trong quá trình phát triển mạng lưới giao thông đô thị hiện đại, tiện ích và hướng đến tương lai xanh, phát triển bền vững cho Thủ đô.

Theo đó, dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà

Nội là dự án quan trọng trong quy hoạch giao thông đô thị, nhằm giải quyết áp lực giao thông, giảm thiểu ô nhiễm không khí, đồng thời nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô. Với chiều dài hơn 12,5km, đoạn trên cao dài 8,5km, từ Nhổn đến Cầu Giấy đã chính thức khai thác thương mại, đã phục vụ hơn 2 triệu lượt khách, phản ánh nhu cầu lớn và sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn nhân mạnh, đường sắt

đô thị là phương thức vận tải quan trọng, cung cấp hệ thống giao thông công cộng chất lượng cao, năng lực vận tải lớn, ổn định, tin cậy, an toàn, thân thiện môi trường; nhiều quốc gia đã, đang ưu tiên phát triển đường sắt đô thị để giải quyết các vấn đề về ùn tắc giao thông, tai nạn và giảm thiểu lượng phát thải khí CO<sub>2</sub> ra môi trường, mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội. Việc phát triển đường sắt đô thị tại Thủ đô Hà Nội là nhiệm vụ trọng tâm, là tất yếu của giai đoạn phát triển mới. **H.G**

## CHÀO NGÀY MỚI

### “Chỉ có đoàn kết mới thắng lợi”

Cả nước đang có nhiều hoạt động thực chất, hiệu quả hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc, nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam 18/11 hàng năm.

Đất nước đang ở thời điểm đặc biệt quan trọng, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV, bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, nên ĐĐK toàn dân càng có ý nghĩa quan trọng.

Trong các hoạt động hướng tới ngày ĐĐK, có sự kiện Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo

Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà đột nát trên phạm vi cả nước chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo, vào sáng qua (10/11).

Phát biểu kết luận Phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh đến ý nghĩa nhân văn sâu sắc của phong trào này. Theo Thủ tướng, cả hệ thống chính trị phải làm việc với tất cả tâm đức vì người nghèo, người có công với cách mạng, hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà đột nát trên phạm vi cả nước” đang phân đấu hoàn thành 3 chỉ

tiêu trong năm 2025. Do vậy, tinh thần được Thủ tướng lưu ý là, đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện; đã làm, đã thực hiện phải có sản phẩm cụ thể, hiệu quả cân đong đo đếm được, được Nhân dân ghi nhận.

Chăm lo giải quyết nhà ở cho Nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng của thiên tai, luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm và xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, góp phần hình thành lưới an sinh xã hội, phát triển nhanh, bền vững. Người dân luôn được xác định là trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực.

Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước, thành công đến đâu, trước hết phải biết đoàn kết, tự lực, tự cường. Để đất nước vươn mình, có yếu tố quan trọng sức mạnh đoàn kết. “Khi dân cần Mặt trận có, khi dân khó Mặt trận sẵn sàng”, sẽ tăng cường sức mạnh khối ĐĐK toàn dân tộc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước. Để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới, cần tiếp tục khơi dậy khát vọng vươn lên trong cuộc sống, với ý chí quyết tâm, đồng sức, đồng lòng của mọi người dân; đứng như tại Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư) đã khẳng định: “Chỉ có đoàn kết mới thắng lợi”. **NGÔ ĐỨC HÀNH**

### 90 tác phẩm được trao Giải Báo chí “Vi sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Vào lúc 20h00 hôm nay (11/11), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao thưởng Giải Báo chí “Vi sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI năm 2023 - 2024.

Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Giải, Phó Chủ tịch Hội đồng sơ khảo cho biết, sau 2 năm tổ chức và triển khai Giải, đến hết ngày 31/7/2024, Ban Tổ chức Giải Báo chí “Vi sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 - 2024 đã nhận được 2.135 bài thi hợp lệ của 5 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của trên 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương. “Các tác phẩm tham gia Giải năm nay có chất lượng tương đối đồng đều, bám sát chủ đề, thể lệ của Giải, phản ánh khá phong phú, sinh động, toàn diện nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt tập trung vào chủ đề xây dựng và củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, ông Vũ Văn Tiến nhận định.

Với tinh thần công tâm, khách quan, Hội đồng Sơ khảo đã tuyển chọn được 110 tác phẩm của các loại hình báo chí đề nghị đưa vào Chung khảo để Hội đồng Chung khảo chấm, xếp hạng. Qua bình xét, đánh giá, Hội đồng chung khảo đã chọn 90 tác phẩm xuất sắc để trao 5 giải A, 14 giải B, 29 giải C, 42 giải Khuyến khích.

Điểm nổi bật năm nay chính là các sản phẩm báo chí đa phương tiện được đầu tư công phu, hấp dẫn. Nhiều cơ quan báo chí đã đổi mới, tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại, phát triển báo chí đa nền tảng, đa phương tiện và các hình thức báo chí sáng tạo nhằm tăng sức hấp dẫn, tăng khả năng tiếp cận của công chúng. Ngoài các cơ quan báo chí ở Trung ương, một số báo, đài địa phương cũng có thay đổi trong cách chọn chủ đề, đề tài và triển khai theo phương thức mới mẻ, hiện đại, được đánh giá cao cả về chất lượng và hình thức thể hiện. **KHÁNH CHI**

# Tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế, khơi thông nguồn lực toàn xã hội



● Phiên họp tập trung thảo luận, đánh giá tình hình KT-XH tháng 10, 10 tháng đầu năm, các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. (Ảnh: VGP)

**Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2024 diễn ra cuối tuần qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta có thể đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số nếu tháo gỡ được các rào cản, “điểm nghẽn” về thể chế, khơi thông nguồn lực toàn xã hội.**

Phiên họp tập trung thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm 2024; các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 11, từ nay đến cuối năm và thời gian tới.

## Tư duy phải đi sớm hơn, tầm nhìn phải xa hơn

Các báo cáo, ý kiến phát biểu tại phiên họp thống nhất đánh giá, từ đầu năm, các cấp, các ngành, các địa phương đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nhân lực. Đặc biệt chú trọng rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, lập các ban chỉ đạo do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu, các tổ công tác để kịp thời tháo gỡ những “điểm nghẽn”, khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và người dân, doanh nghiệp. Một điểm sáng trong công tác chỉ đạo, điều hành là việc thành lập các tổ công tác chỉ đạo, giải quyết các việc khó, mới, nhạy cảm, sử dụng cơ chế đặc phái viên làm việc với các đối tác quan trọng, phát huy hiệu quả cao...

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng tới Bộ Tư pháp và những người làm công tác xây dựng pháp luật nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11). Thủ tướng đề nghị tiếp tục nỗ lực, cố gắng, góp phần tháo gỡ các vướng mắc, “điểm nghẽn” về thể chế, pháp luật trong thời gian tới.

Về kết quả đạt được trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2024, Thủ tướng khái quát và nhấn mạnh, cái được lớn nhất là kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm. Nếu tăng trưởng GDP cả năm đạt trên 7% thì chúng ta sẽ đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu của năm 2024... Bên cạnh những

*Thủ tướng yêu cầu triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư, của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế với mục tiêu: tốc độ tăng GDP quý IV khoảng 7,4 - 7,6%; cả năm đạt trên 7%, kiểm soát lạm phát dưới 4,5%; tăng trưởng tín dụng khoảng 15%; thu ngân sách nhà nước tăng ít nhất 15%...*

kết quả đạt được là cơ bản, về tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức, Thủ tướng lưu ý tình hình khu vực, quốc tế còn nhiều bất định, rủi ro; áp lực điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về điều hành tỷ giá, lãi suất, nguồn cung và giá cả hàng hóa, dịch vụ trong nước. Khó khăn, vướng mắc của thị trường bất động sản chậm được giải quyết. Giải ngân vốn đầu tư công, triển khai gói tín dụng 145 nghìn tỷ đồng cho nhà ở xã hội chưa đáp ứng kỳ vọng. Quy định pháp luật còn chồng chéo; một số văn bản quy định chi tiết chậm được ban hành; thủ tục hành chính còn rườm rà...

Cơ bản đồng ý các bài học kinh nghiệm mà các đại biểu đã chỉ ra, Thủ tướng nhấn mạnh 3 nội dung. *Một là*, nắm chắc tình hình trong và ngoài nước, phản ứng chính sách khả thi, kịp thời, hiệu quả ở tất cả các cấp, các ngành và đặc biệt là ở các Bộ. *Hai là*, những nhiệm vụ mới, khó, nhạy cảm thì phải có bản lĩnh chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, xử lý kịp thời các vướng mắc. *Ba là*, coi trọng thời gian, coi trọng trí tuệ, tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, tư duy phải đi sớm hơn, tầm nhìn phải xa hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả, đã nói là làm, chỉ bàn làm, không bàn lùi.

## Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính

Trong thời gian tới, Thủ tướng

yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, phấn đấu đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2024, tạo đà cho năm 2025.

Với quan điểm xác định thể chế là “đột phá của đột phá”, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cương quyết xóa bỏ cơ chế xin - cho, theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng, chậm ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật.

“Chúng ta không thể đạt được các mục tiêu phát triển tới năm 2030 và năm 2045 nếu không đạt tăng trưởng ở mức hai con số mỗi năm trong những thập kỷ tới. Và chúng ta có thể đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số nếu tháo gỡ được các rào cản, “điểm nghẽn” về thể chế, khơi thông nguồn lực toàn xã hội. Các Bộ trưởng, các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ phải tập trung chỉ đạo công tác này” - Thủ tướng nêu rõ.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng, kéo dài. Bộ Y tế khẩn trương xử lý dứt điểm vướng mắc liên quan Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức. Chú trọng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, đời sống Nhân dân... **KHÁNH CHI**

# Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 10/11, nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương nhân kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024).



● Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trò chuyện với cán bộ, Nhân dân thôn Lòi. (Ảnh: quochoi.vn)

Về dự Ngày hội tại khu dân cư thôn Lòi, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước những kết quả nổi bật trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị mà Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Nhân dân tỉnh Hà Nam, huyện Thanh Liêm, xã Thanh Hương và thôn Lòi đã đạt được thời gian qua.

Chủ tịch QH nêu rõ: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nền nếp hằng năm, là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc. Ngày hội năm nay càng có ý nghĩa hơn khi Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công rất tốt đẹp.

Chủ tịch QH đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Hà Nam, huyện Thanh Liêm, xã Thanh Hương và khu dân cư thôn Lòi quyết tâm, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp để đẩy nhanh tăng trưởng trong thời gian tới. Chủ tịch QH mong muốn địa phương quan tâm kiện toàn, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc để xây dựng hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc vững mạnh.

Chủ tịch QH cho biết, vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết

quan trọng về chủ trương tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tới đây, Trung ương sẽ thực hiện mạnh mẽ chủ trương này. Chủ tịch QH đề nghị các địa phương quan tâm thực hiện, Nhân dân tăng cường giám sát hoạt động của bộ máy.

Chủ tịch QH lưu ý, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tối đa quyền làm chủ của Nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”. Đồng thời, chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình người có công, chăm lo cho các hộ nghèo để ổn định cuộc sống vật chất, tinh thần của người dân ở trong huyện, trong xã, trong thôn.

Chủ tịch QH cũng đề nghị tiếp tục nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, giúp nhau giảm nghèo bền vững; vận động, sử dụng hiệu quả quỹ “Vì người nghèo - an sinh xã hội”, quyết tâm trong thôn không còn hộ nghèo, hộ đã thoát nghèo ngày càng khá hơn; tiếp tục xây dựng nếp sống văn hóa, phát huy hơn nữa truyền thống tương thân, tương ái; đẩy mạnh phong trào hiếu học, khuyến học, khuyến tài vì ngày mai phát triển...

Tại Ngày hội, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã trao quà tặng cán bộ, Nhân dân thôn Lòi; trao quà tặng 25 gia đình chính sách, các hộ nghèo, cận nghèo và quà tặng Quỹ Khuyến học của thôn.

**U.SAN**

*Cùng ngày, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024 tại làng Ia Nueng (xã Biền Hồ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị và mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng làng Ia Nueng, xã Biền Hồ ngày càng phát triển giàu đẹp.*

*Cũng trong ngày 10/11, tại Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024 tại khu dân cư thôn 1, xã Văn Sơn, huyện Triệu Sơn. Phó Thủ tướng mong muốn khu dân cư thôn 1, xã Văn Sơn, huyện Triệu Sơn cũng như cả tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có nhiều đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước; tích cực trao đổi, góp ý với chính quyền về những vấn đề phát sinh và các giải pháp xử lý.*

DỰ ÁN LUẬT NHÀ GIÁO:

# Xã hội đặc biệt quan tâm đến các chuẩn mực của nhà giáo



● Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Việc làm (sửa đổi). (Nguồn ảnh: quocloi.vn)

## Cuối tuần qua, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Việc làm (sửa đổi); nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Nhà giáo, đồng thời thảo luận tại tổ về 2 dự án Luật này.

### Chính sách thu hút nhà giáo là cần thiết

Góp ý vào dự án Luật Nhà giáo, về cơ bản, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng, chính sách thu hút nhà giáo là cần thiết. Tuy nhiên, ĐBQH Phạm Trọng Nghĩa (Đoàn Lạng Sơn) chỉ rõ, nội dung tại Điều 29 còn chung chung, chưa có đột phá để tạo sức hấp dẫn, chưa đủ sức thuyết phục để thu hút người có trình độ cao, người có tài và người về công tác tại những vùng đặc biệt khó khăn khi chỉ được hưởng ưu tiên về tuyển dụng và chế độ phụ cấp, trợ cấp thu hút mà chưa rõ phụ cấp, trợ cấp thu hút ở mức độ nào hay chế độ lương, đãi ngộ được hưởng như thế nào?

“Nếu không có chính sách cụ thể, rõ ràng thì việc thu hút nhà giáo như mục tiêu, mong muốn của dự thảo Luật khi đề ra quy định này sẽ rất khó thực hiện”, ĐB Phạm Trọng Nghĩa nói.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng chưa làm rõ như thế nào gọi

là người có trình độ cao, người có tài năng, người có năng khiếu đặc biệt. Do đó, ĐB đề nghị quy định rõ về các đối tượng này để tạo thuận lợi cho việc áp dụng trên thực tế.

Về các quy định cấm trong dự thảo Luật, ĐBQH Lê Hữu Trí (Đoàn Khánh Hòa) bày tỏ tán thành vì cho rằng, xã hội đặc biệt quan tâm đến các chuẩn mực của nhà giáo, từ đạo đức, phong cách cho đến quy tắc ứng xử... Do đó, cần phải nghiêm túc trong quá trình triển khai thực hiện nội dung này; đối với những giáo viên đã vượt ra khỏi ranh giới của đạo đức, của quy tắc ứng xử thì cần được xử lý thấu đáo và triệt để.

### Cần làm rõ đối tượng ưu tiên vay vốn

Thảo luận về Luật Việc làm (sửa đổi), ĐBQH Bồ Thị Xuân Linh (Đoàn Bình Thuận) cho biết, tại điểm a khoản 2 Điều 8 quy định: “... doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, liên hợp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh sử dụng nhiều lao động...”. Theo quy định này thì hộ kinh doanh sử dụng bao nhiêu lao động sẽ được xem là nhiều lao động? Đề tạo thuận lợi trong thực tiễn áp dụng, ĐB đề nghị lượng hóa quy định này.

Về chính sách cho vay hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Điều 11, Điều 12 dự thảo), ĐB Bồ Thị Xuân Linh rất đồng tình ủng hộ và đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo đã bổ sung quy định mới này vào dự thảo Luật. Tuy nhiên, qua tiếp xúc cử tri cũng như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, ĐB thấy rằng, thực tế có một số trường hợp người lao động vay vốn tại các tổ chức tín dụng để đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng. Nhưng vì một số lý do khách quan, bất khả kháng như dịch bệnh, chiến tranh, người lao động buộc phải chấm dứt hợp đồng và về nước trước thời hạn,

dẫn đến khi về nước không có việc làm, không có thu nhập để trả nợ cho khoản vay trước đó.

Để giải quyết thực trạng trên, ĐB đề nghị bổ sung điều khoản quy định theo hướng: đối với trường hợp lao động buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động và về nước trước thời hạn thì cần có chính sách hỗ trợ như giãn nợ, khoan nợ, giảm lãi suất... cho các khoản vay trước đó để đi lao động ở nước ngoài; hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong nước để có nguồn thu trả nợ.

Quan tâm tới đối tượng vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại Điều 8 dự thảo Luật, ĐBQH Nguyễn Trần Phương Trân (Đoàn TP HCM) nêu vấn đề, cụm từ “các đối tượng ưu tiên vay vốn” được lặp lại nhiều lần nhưng lại chưa được làm rõ trong dự thảo Luật, chưa có quy định cụ thể đối tượng nào được ưu tiên. Do đó, cần xác định rõ các đối tượng ưu tiên vay vốn, có danh mục cụ thể nhằm thực hiện thống nhất.

Tại điểm b và điểm d khoản 1 Điều 64 dự thảo Luật quy định về trường hợp không được hưởng trợ cấp thất nghiệp là người lao động bị sa thải theo pháp luật về lao động hoặc bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc theo pháp luật về viên chức.

ĐB Nguyễn Trần Phương Trân nhận thấy, quy định này chưa phù hợp với chế độ bảo hiểm thất nghiệp hiện nay. Quy định này cũng giới hạn, thu hẹp đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp hơn so với Luật hiện hành. Do đó, ĐB đề nghị, cần tách biệt giữa trường hợp người lao động chịu hình thức xử lý kỷ luật buộc thôi việc theo pháp luật về viên chức với việc người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

T.QUYÊN

## Nâng cao nhận thức về đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2024 diễn ra chiều 9/11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã thông tin về những chỉ đạo của Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và triển khai pháp luật, đồng thời phòng, chống tham nhũng, lợi ích nhóm trong công tác xây dựng pháp luật.

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, để cải tiến và nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng pháp luật, đồng thời phòng, chống tham nhũng, phòng, chống lợi ích nhóm, Chính phủ đang quyết liệt tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ một số giải pháp như: quán triệt các định hướng tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong công tác xây dựng pháp luật; nâng cao nhận thức về đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật và tập trung kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác xây dựng pháp luật.

Thứ trưởng nhấn mạnh lại tư duy xây dựng pháp luật theo chỉ đạo mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ là dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”. Luật chỉ quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội, tuyệt đối không luật hóa những quy định của nghị định, của thông tư vốn là những văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ và của các Bộ, ngành và không quy định trong luật những nội dung về thủ tục hành chính, về trình tự, về hồ sơ.

Mục tiêu vươn tới của các luật là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức, duy trì và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Luật phải minh bạch và dễ tiếp cận, mang tính hệ thống và chặt chẽ, góp phần xây dựng xã hội tiến bộ, hài hòa và phát triển.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cho biết, trong lần rà soát văn bản QPPL vừa qua, có rất nhiều vướng mắc trong các quy định của pháp luật. Nhưng rất nhiều vướng mắc liên quan đến quy trình, thủ tục, trình tự, hồ sơ... vốn là những nội dung, lĩnh vực có thể tìm bằng các văn bản QPPL của Chính phủ. Trước mắt, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt để sửa đổi Luật Ban hành văn bản QPPL, với những chính sách mới tạo các bước đột phá trong công tác xây dựng pháp luật. Theo đó, luật mới sẽ bổ sung một số nguyên tắc kiểm soát trong xây dựng và thi hành văn bản QPPL; thu hẹp và xác định rõ thẩm quyền ban hành QPPL. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng văn bản QPPL chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời; xác định rõ và tăng cường vai trò thẩm quyền của các chủ thể tham gia xây dựng ban hành văn bản QPPL.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện một số quy định về tổ chức thi hành pháp luật, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng với thi hành văn bản QPPL; tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý văn bản QPPL trái pháp luật; bảo đảm nguồn lực đổi mới cơ chế phân bổ, sử dụng hiệu quả kinh phí xây dựng và thi hành pháp luật.

Chương trình xây dựng pháp luật phải thể chế hóa được đầy đủ, đúng đắn, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh hơi thở của thực tiễn, bám thực tiễn, giải quyết vấn đề thực tiễn, tháo gỡ các “điểm nghẽn” pháp lý và khẩn trương đưa các nguồn lực xã hội đang bị đình trệ, lãng phí hoạt động trở lại. Tạo cơ sở pháp lý để hình thành các động lực tăng trưởng mới, các quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất mới, các ngành công nghiệp mới.

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, hiện tại có rất nhiều vướng mắc trong văn bản QPPL khác nhau, để kịp thời tháo gỡ những “điểm nghẽn” để tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội chúng ta có thể áp dụng cơ chế một luật sửa đổi và điều chỉnh nhiều luật để khắc phục ngay tình trạng chông chéo giữa các luật cần tháo gỡ.

Về quy trình xây dựng văn bản QPPL, chúng ta phải bảo đảm 3 yêu cầu: Thứ nhất là bảo đảm dân chủ, minh bạch, kịp thời, khả thi, hiệu quả, dễ áp dụng trên thực tế, tiết kiệm thời gian chi phí; nâng cao năng suất và chất lượng xây dựng pháp luật. Thứ hai là bảo đảm đánh giá tác động chính sách một cách thực chất. Thứ ba là bảo đảm thực hiện cơ chế tiếp thu giải trình ý kiến góp ý của các đối tượng chịu sự tác động là người dân, doanh nghiệp. Tuyệt đối không để lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong thiết kế văn bản QPPL và không đẩy khó khăn cho dân, cho doanh nghiệp. Đặc biệt, luật phải quy định rõ trách nhiệm từng chủ thể, nhất là người đứng đầu từng khâu trong quá trình soạn thảo. **HƯƠNG GIANG**



● Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh trả lời câu hỏi của báo chí về nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật. (Ảnh: VGP)

Cũng vào cuối tuần qua, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định, QH thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của QH về thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, tố tụng và xét xử một số vụ án hình sự. Đa số các ĐBQH tán thành việc ban hành Nghị quyết thí điểm một số biện pháp xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình tố tụng hình sự nhằm góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về kinh tế, tham nhũng, bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan, cũng như giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh.

## ĐỔI MỚI TƯ DUY XÂY DỰNG PHÁP LUẬT: GÓP PHẦN KHƠI THÔNG MỌI NGUỒN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN

LTS: Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật là vấn đề quan trọng, cấp bách, được đề cập đến trong nhiều bài viết, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm thời gian gần đây. Với thông điệp này của người đứng đầu Đảng ta, cả hệ thống chính trị đang chuyển mình mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động để làm sao pháp luật thực sự là nền tảng của phát triển, phục vụ phát triển và thúc đẩy phát triển.

### Bài 1:

# Tầm nhìn dài hạn của Đảng trong hoạch định đường lối về xây dựng pháp luật

Có thể nói, chưa bao giờ công tác xây dựng pháp luật lại được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt như hiện nay. Với phương châm xác định đột phá mạnh mẽ hơn về thể chế phát triển, nhiều chủ trương của Đảng được ban hành, là cơ sở cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

### Thể chế phải “đi trước mở đường” cho đột phá phát triển

Xuyên suốt quá trình lãnh đạo của Đảng, nhất là từ sau đổi mới 1986 đến nay cho thấy, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định “Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hoá bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm”. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 được Đại hội Đảng lần thứ XI thông qua cũng chỉ rõ: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính” là một trong ba khâu đột phá.

Đặc biệt, trong ba đột phá chiến lược phát triển bền vững đất nước được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển tiếp tục được đặt ở vị trí đầu tiên. Đây là quy định kế thừa ba đột phá chiến lược do Đại hội lần thứ XI, XII trước đó đã đề ra, đã được bổ sung, cụ thể hóa cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Không phải đến Đại hội XIII của Đảng, hoàn thiện đồng bộ thể chế mới được xác định là một trong ba đột phá chiến lược, trước đó, trong rất nhiều văn kiện, nghị quyết của Đảng đã xác định xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Trong đó, có thể kể đến Bộ Chính trị đã ban hành 2 Nghị quyết: Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Quá trình tổng kết thực hiện 2 Nghị quyết của Đảng cho thấy công tác xây dựng và hoàn thiện trên các lĩnh vực cơ bản được thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đúng đắn đường lối, chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội



● Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. (Ảnh: Chinhphu.vn)

nhập quốc tế của đất nước. Hệ thống pháp luật, chính sách kinh tế đã được xây dựng tương đối đồng bộ, cơ bản phù hợp với cơ chế thị trường định hướng XHCN... Điều này đã khẳng định tính đúng đắn, kịp thời và tầm nhìn dài hạn của Đảng ta trong việc ban hành các nghị quyết về xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Ngày 09/11/2022, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Đây là lần đầu tiên Đảng ta ban hành một Nghị quyết chuyên đề về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh các mục tiêu chủ yếu, Nghị quyết số 27-NQ/TW cũng nêu rõ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững. Trong đó, xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, ổn định, khả thi, dễ tiếp cận, đủ khả năng điều chỉnh các quan hệ xã hội, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm...

Việc ban hành và thực hiện Nghị quyết 27 với những mục tiêu, lộ trình, và đặc biệt là giải pháp cụ thể, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế đã có nhiều đổi mới. Cả hệ thống chính trị chuyển động, nhận thức nhất quán thể chế phải đi sớm, đi trước mở đường cho đột phá phát triển, phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo, phục vụ Nhân dân.

Tại Hội nghị Trung ương 10 (20/9/2024), trong bài phát biểu bế mạc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Trung ương đã thống nhất 4 nhóm vấn đề lớn. Trong đó, xác định đột phá mạnh mẽ hơn về thể chế phát triển, tháo gỡ “điểm nghẽn”, rào cản, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, huy động, khơi

thông mọi nguồn lực bên trong, bên ngoài, nguồn lực trong dân, phát triển khoa học và công nghệ đồng bộ, thông suốt, tất cả vì sự phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của đất nước và phát triển nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân... Một lần nữa, vai trò quan trọng của thể chế trong phát triển được người đứng đầu của Đảng khẳng định, thể hiện quyết tâm cao của Đảng trong việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, hướng đến lợi ích tốt nhất của người dân, doanh nghiệp.

### Thay đổi nhận thức, phá bỏ mọi rào cản lợi ích cục bộ

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã nêu rõ “đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, trong đó chuyển đổi tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển, tư duy quản lý không cứng nhắc, dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm”. Với yêu cầu này của người đứng đầu Đảng ta thì chuyển đổi tư duy xây dựng pháp luật phải bắt đầu từ quan điểm của Đảng đã khẳng định tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, thay đổi nhận thức, phá bỏ mọi rào cản lợi ích cục bộ của ngành, địa phương, cơ quan nhà nước, đơn vị hoặc nhóm nào đó trong xây dựng pháp luật.

Thay đổi về nhận thức trong xây dựng pháp luật ở đây không chỉ là thẩm nhuần các quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng pháp luật mà còn chuyển tải các thông điệp đó thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng. Phải coi việc lãnh đạo thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật và lãnh đạo công tác thi hành pháp luật để bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Tổng Bí thư cũng nêu quan điểm dứt khoát phải từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm” nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp làm ăn kinh doanh và khơi thông các nguồn lực của đất nước. Đây là chỉ đạo quan trọng trong việc thay đổi tư duy trong xây dựng pháp luật. Điều này xuất phát từ thực tế cho thấy thực trạng quản không được thì cấm diễn ra lâu nay ở nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương. Nhiều nơi đặt ra những quy định cấm một cách vô lý, ban hành quy định cấm chỉ với mục đích giúp các cơ quan nhà nước “dễ thở” hơn trong quản lý nhà nước mà chưa thấu đáo đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp. Không chỉ các văn bản có chứa quy phạm cấm, mà ngay cả với các văn bản chống chéo, mâu thuẫn, những chính sách không phù hợp cũng được coi là lực cản cho sự phát triển nhưng chưa được xem xét, tháo gỡ kịp thời.

Với những thông điệp mạnh mẽ của người đứng đầu Đảng ta thông qua các bài viết, bài phát biểu quan trọng về công tác xây dựng pháp luật, trong đó có những tư duy, tư tưởng mới cần nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn đã có những tác động to lớn đối với nhận thức của cả hệ thống chính trị. Không những khẳng định công tác xây dựng pháp luật có vai trò, vị trí, tầm quan trọng đặc biệt, có ý nghĩa then chốt để nắm bắt cơ hội, khơi thông, huy động mạnh mẽ nguồn lực cho phát triển, trong nhiều cuộc làm việc với các ban, Bộ, ngành, Tổng Bí thư còn đặc biệt lưu ý và nhắc nhở công tác xây dựng pháp luật cần “chăm lo cho Nhân dân”, cũng như mục tiêu vươn tới của các điều luật, trong đó có bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức; duy trì và bảo đảm trật tự xã hội; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội... Điều này thể hiện sự quyết tâm to lớn của Đảng trong việc hoạch định các đường lối chính sách khơi thông nguồn lực phát triển mà còn hướng về người dân, lấy người dân làm trung tâm, động lực của phát triển. Pháp luật phải tạo ra những cơ chế, chính sách làm sao tạo điều kiện nhất cho người dân khi có các yêu cầu về thủ tục hành chính.

Chuyển đổi tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích đổi mới, sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư là vấn đề hết sức cấp bách và phải được coi là khâu đột phá hiện nay. Tuy nhiên, cần phải có những đánh giá khách quan về thực trạng công tác xây dựng pháp luật, trong đó nhìn thẳng vào những ưu, nhược điểm, đặc biệt là vấn đề tư duy, nhận thức tìm giải pháp khắc phục, để không “bỏ lỡ những cơ hội phát triển, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

THU HẰNG - HOÀNG THU' - QUANG MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI:

# 45 năm không ngừng nâng cao vị thế, uy tín, thương hiệu



● Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh tặng hoa lãnh đạo Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu nhà trường. (Ảnh: PM)

## Ngày 10/11, Trường Đại học Luật Hà Nội long trọng tổ chức Gặp mặt truyền thống 45 năm Ngày thành lập Trường (10/11/1979 - 10/11/2024).

Tham dự buổi lễ có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng, ông Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam, các Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tịnh cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư pháp, nguyên lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ.

Phát biểu chào mừng, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội Đoàn Trung Kiên cho biết, trong bối cảnh cả hệ thống chính trị nói chung, Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp nói riêng đang triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 09/11/2022 của BCHTW Đảng khóa XIII, sự ảnh hưởng sâu rộng của hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng chuyển đổi số đặt ra những đòi hỏi ngày càng cao đối với Trường Đại học Luật Hà Nội.

Theo Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên, nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh tự chủ đại học, khẳng định vị thế hội nhập quốc tế; không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý và truyền bá pháp lý để sớm xây dựng thành công Trường trở thành Trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật, trường đại học định hướng nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu và truyền bá pháp lý hàng đầu trong các cơ sở đào tạo pháp luật của Việt Nam, có vai trò dẫn dắt trong hệ thống các cơ sở đào tạo luật của cả nước, có uy tín trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới như nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ đã giao tại Quyết định số 1156/QĐ-TTg ngày 30/9/2022.

"Vị thế, uy tín, sự lan tỏa và tầm ảnh hưởng của nhà trường có được ngày hôm nay là sự kết tinh, tích lũy những thành quả truyền thống của các thế hệ thầy, cô giáo, viên chức, người lao động và các thế hệ sinh viên, học viên trong suốt 45 năm qua.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Trường khẳng định, trong chặng đường tiếp theo, với sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ Tư pháp, sự định hướng của Thành ủy Hà Nội, Đảng bộ Khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội; Đảng bộ nhà trường sẽ luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội về chính trị, về tư tưởng, về đạo đức; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên để lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường trong bối cảnh mới; cùng nhau cố gắng, nỗ lực vượt khó để tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò và sứ mạng của mình, đó là đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và truyền bá pháp lý trên cơ sở tư duy mới về pháp luật và xây dựng pháp luật; xây dựng thành công Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật, phục vụ sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Giá trị truyền thống tự hào cần được trân trọng, gìn giữ phát huy và nâng lên một tầm cao mới trong chặng đường phát triển tiếp theo của nhà trường" - Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên khẳng định.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh, trong chặng đường 45 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Luật Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhất là trong việc đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao cho Bộ, ngành Tư pháp nói riêng và cả nước nói chung, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lớp lớp các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của Trường đã và đang có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Nhiều đồng chí nguyên là cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của nhà trường đã và đang được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, giao đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng trong hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước.

Để đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới, Trường Đại học Luật Hà Nội cần tiếp tục kế thừa, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những kết quả quan trọng đạt được trong thời gian qua, đồng thời, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Cụ thể là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc, hệ đào tạo, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra trong Đề án xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật.

Đồng thời, nhà trường cần chú trọng công tác thu hút, tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Đẩy

mạnh công tác nghiên cứu khoa học pháp lý gắn với nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; Đẩy nhanh chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo; Phát triển giáo dục số, giáo dục thông minh, giáo dục sáng tạo, đáp ứng xu thế phát triển của trí tuệ nhân tạo.

Về phía Bộ Tư pháp, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường hoàn thành mục tiêu trở thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật như Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời, chủ động, tích cực huy động sự tham gia của đội ngũ chuyên gia, giảng viên của Trường Đại học Luật Hà Nội vào công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

GS.TS. NGUYỄN Thái Vĩnh Thắng, Giảng viên cao cấp, nguyên Trường khoa Pháp luật Hành chính - Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực, cống hiến, sáng tạo hơn nữa, lớp trước "truyền lửa", truyền nghề, truyền kinh nghiệm, truyền đam mê cho lớp sau; để trường tiếp tục phát triển vững chắc, sớm trở thành trung tâm đào tạo, trung tâm nghiên cứu, trung tâm truyền bá tư tưởng pháp lý có uy tín không những trong nước mà còn trong khu vực Đông Nam Á, châu Á và trên thế giới.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 19 tập thể và 44 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực cho quá trình 45 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Luật Hà Nội.

PHƯƠNG MAI

NAM ĐỊNH:

## Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2024

Sáng 9/11, Sở Tư pháp tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2024. Dự Hội nghị có đại diện công chứng viên, nhân viên nghiệp vụ thuộc 17 tổ chức hành nghề công chứng viên trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Phát biểu khai mạc, ông Dương Văn Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Nam Định cho biết: Những năm gần đây, hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Nam Định ngày càng chuyên nghiệp hơn, các tổ chức hành nghề công chứng đã phục vụ tốt nhu cầu của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, hoạt động công chứng tại tỉnh Nam Định nói riêng và cả nước nói chung đã có một số vi phạm. Qua kết quả các đợt kiểm tra, thanh tra, xác minh thông tin công chứng theo đề nghị của các cơ quan có liên quan đã phát hiện và chấn chỉnh sai phạm trong nghiệp vụ công chứng như hồ sơ thiếu văn bản xác nhận nguồn gốc tài sản, thiếu giấy tờ tùy thân của các bên giao dịch...

Tại Hội nghị, Giảng viên - Tiến sĩ Lê Thị Hoàng Thanh, Vụ Phó Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp truyền đạt chuyên đề: Quy định pháp luật đất đai năm 2024 liên quan đến giao dịch hợp đồng. Cùng với đó là nội dung trao đổi, giải đáp các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn liên quan đến quy định Luật Đất đai năm 2024.

Đây là Hội nghị thường niên được Sở Tư pháp Nam Định tổ chức nhằm bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho các công chức viên, nhân viên nghiệp vụ. Thông qua Hội nghị, các công chứng viên, nhân viên nghiệp vụ tiếp thu được những kiến thức mới, thiết thực, quý báu để áp dụng trong quá trình thực hiện nghiệp vụ công chứng của mình và tổ chức.

THIÊN KIM

## Hải Dương trao giải Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2024

Mới đây, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Hải Dương đã tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) và trao giải Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2024.

Phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Hải Dương đề nghị bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần đưa Hiến pháp và pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức và hành động của mỗi người dân, doanh nghiệp, của cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội. Tinh thần đó phải trở thành chuẩn mực thực thi, tuân thủ và văn hóa trong xã hội.

"Việc xây dựng - phổ biến - thực thi - giám sát pháp luật nếu được thực hiện tốt sẽ biến những giá trị văn hóa ấy thành nguồn lực quan trọng của đất nước nói chung và của tỉnh Hải Dương nói riêng" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố kết quả và trao giải Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (đợt 1) cho 16 cá nhân, 4 tập thể. **HOÀNG GIANG**

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HƯNG YÊN:

# Tập trung phân loại án, thi hành án đúng thủ tục, trình tự

**Ngay từ những ngày đầu năm công tác 2025, cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) hai cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã chủ động triển khai ngay nhiệm vụ công tác, áp dụng đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2024, nâng cao hiệu quả công tác, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2025.**

Theo thống kê của Cục THADS tỉnh Hưng Yên, từ ngày 1/10/2024 đến 31/10/2024, số thụ lý mới trên địa bàn tăng gần 20% về việc và hơn 16% về tiền so với cùng kỳ năm 2024.

Trong tháng 10/2024, các cơ quan THADS Hưng Yên đã thi hành xong 470 việc, đạt tỷ lệ 25,82%; tương ứng thi hành xong gần 40 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 4,22%. Tuy nhiên, tiến độ thi hành một số vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng, án trọng điểm, việc phức tạp, nổi cộm, tiến độ còn chậm.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được Lãnh đạo Cục, các Chi cục nghiêm túc thực hiện, việc phân loại và xử lý đơn thư bảo đảm đúng thẩm quyền, thời gian. Thủ trưởng đơn vị duy trì định kỳ tiếp công dân; bố trí cán bộ thường trực tiếp công dân, giải đáp kịp thời những vướng mắc của công dân liên quan đến công tác THADS.

Cơ quan THADS hai cấp tiếp tục thực hiện đồng bộ công tác phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan. Chủ động phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính để kịp thời triển khai các nhiệm vụ phát sinh như phối hợp với Viện kiểm sát nhân



● Cục THADS Hưng Yên phối hợp cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất. (Ảnh: Báo HY)

*Cục THADS tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra, nhất là kiểm tra toàn diện việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trực thuộc, công chức. Thủ trưởng cơ quan THADS hai cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ, thường xuyên làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ cương nghiệp vụ. Thực hiện kiểm soát quyền lực trong nội bộ cơ quan THADS, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan trong công tác chỉ đạo, điều hành, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm.*

dân cùng cấp trong công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật; Tòa án nhân dân tỉnh về công tác tiếp nhận bản án, quyết định, giải quyết khó khăn, vướng mắc do án tuyên không rõ, khó thi hành; Công an tỉnh trong công tác chuyển giao vật chứng, cưỡng chế thi hành án; Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình phối hợp xác minh, kê biên, xử lý tài sản liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất...

Bên cạnh kết quả đạt được, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh cũng chỉ ra tình trạng

công tác lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp của một số Chi cục còn thiếu tính chủ động, quyết liệt; một số chấp hành viên, công chức chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm, chưa chủ động trong xử lý công việc được giao.

Ngoài ra, các cơ quan THADS trên địa bàn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm nhiệm vụ do văn bản pháp luật còn có bất cập, chưa thật sự đồng bộ; một số phần mềm chưa cập nhật, tích hợp đầy đủ, kịp thời các biểu mẫu theo quy định mới. Một số bản án, quyết định của

Toà án tuyên chưa rõ, không thống nhất về số liệu, không thể thi hành, một số vụ việc công tác phối hợp chưa thật sự đồng bộ. Kinh phí hoạt động cho thực hiện cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến THADS chưa được quan tâm, hỗ trợ nhiều.

Ý thức tuân thủ pháp luật của một số tổ chức, cá nhân là người phải thi hành án chưa cao, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, nhiều trường hợp có điều kiện nhưng không tự nguyện thi hành, gửi đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo vượt cấp nhằm kéo dài thời gian.

Trong những tháng tiếp theo của năm công tác 2025, cơ quan THADS hai cấp trên địa bàn sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, lãnh đạo UBND, Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS, nhất là phối hợp trong giải quyết khó khăn, vướng mắc và cưỡng chế thi hành án; Tập trung làm tốt công tác phân loại án, bảo đảm thi hành án đúng trình tự, thủ tục, tập trung cao độ chỉ đạo giải quyết những vụ việc có điều kiện thi hành, việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài, có giá trị tiền, tài sản lớn, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng để tổ chức thi hành dứt điểm; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền trong giám sát, kiểm sát hoạt động THADS.

Các cơ quan THADS tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động; Bảo đảm thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị phản ánh của Nhân dân; giải quyết đúng thời hạn đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án; Thường xuyên làm tốt công tác dân vận trong THADS gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân nói chung, đương sự nói riêng nhằm tạo sự đồng thuận cao trong THADS. **BẢO NGỌC**

## DỰ THẢO LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (SỬA ĐỔI):

### Giảm thời gian thủ tục trả lại tiền, tài sản cho đương sự

Trong dự thảo Luật THADS (sửa đổi) do Bộ Tư pháp xây dựng, theo hướng sửa đổi, bổ sung các quy định về thủ tục thi hành hình phạt tiền, các biện pháp tư pháp; các khoản chủ động, thu cho ngân sách nhà nước trong các bản án, quyết định hình sự theo hướng rõ về trình tự, thủ tục, giảm thời gian, chi phí; cắt giảm một số thủ tục thi hành án, cụ thể như: trường hợp cơ quan THADS đã thu được tiền thi trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi ra quyết định thi hành án chủ động phải tiến hành nộp tiền vào ngân sách (giảm 7 ngày so với quy định hiện hành); giảm thời gian thủ tục trả lại tiền, tài sản cho đương sự (giảm 60 ngày so với quy định hiện hành đối với thủ tục thông báo nhưng đương sự không đến nhận); cắt giảm các thủ tục thỏa thuận về giá, tổ chức thẩm định giá, thỏa thuận phân chia tài sản chung... từ đó cắt giảm được thời gian dành cho những thủ tục này, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước; đối với những vật chứng, tài sản đặc thù thì cơ quan THADS ký hợp đồng với cơ quan chuyên môn để thực hiện tiêu hủy và kết thúc việc thi hành án.

Ngoài ra, bổ sung quy định: Trường hợp đương sự, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm quy định của Luật này ngoài bị xử lý theo quy định của pháp luật, thì tùy từng trường hợp có thể bị xem xét trách nhiệm kỷ luật về trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. **P.V**

## THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP HỒ CHÍ MINH:

### Ký kết phối hợp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

Viện kiểm sát nhân dân (KSND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) vừa tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp giữa các cơ quan tố tụng (TAND, VKSND, Công an, Cục Thi hành án dân sự TP HCM) và cơ quan chức năng trong việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Nhận thấy tầm quan trọng trong sự phối hợp về cung cấp thông tin, truy tìm, thu giữ, tạm giữ, ngăn chặn sự chuyển dịch tài sản ngay từ khi phát hiện dấu hiệu sai phạm và trong quá trình giải quyết vụ án giữa các cơ quan tố tụng và cơ quan chức năng, qua đó nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế trọng điểm tại TP HCM, qua công tác tổng kết tình hình thực tiễn công tác thu hồi tài sản trong các năm gần đây, các cơ quan tố tụng và các cơ quan chức năng liên quan thống nhất cần thiết xây dựng Quy chế phối hợp

giữa các cơ quan tố tụng và cơ quan chức năng liên quan trong việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ việc, vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Quy chế phối hợp có 4 chương, 18 điều, nội dung chính là tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tố tụng và cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin, thực hiện các thủ tục truy tìm, kiểm soát, thu giữ, tạm giữ và ngăn chặn việc chuyển dịch tài sản ngay từ khi phát hiện dấu hiệu sai phạm và trong quá trình giải quyết vụ án. Việc phối hợp nhằm nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ việc, vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn TP HCM.

Theo quy chế, các cơ quan liên quan sẽ triển khai, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trực thuộc khi tiếp nhận yêu cầu phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu cho các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án hoặc cơ quan chức

năng liên quan khác phải nhanh chóng cung cấp thông tin. Đặc biệt là thực hiện ngay yêu cầu phong tỏa, ngăn chặn giao dịch tài sản, cưỡng chế và không để tình trạng chậm trả lời, chậm thực hiện dẫn đến tài sản bị chuyển dịch, tẩu tán, thất thoát, gây ảnh hưởng đến công tác thu hồi tài sản.

Quy chế cũng xác định, thời gian các cơ quan chức năng cung cấp thông tin, tài liệu không quá 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu.

Theo lãnh đạo Viện KSND TP HCM, quy chế phối hợp được ký kết là căn cứ để từng cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, đảng viên, công chức nâng cao nhận thức, trách nhiệm và xác định nhiệm vụ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế, tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ xác minh tình hình pháp lý, sở hữu tài sản, cũng như thống nhất các biện pháp ngăn chặn, thu hồi tài sản trong thời gian nhanh nhất. **CẨM TÚ**

# Xem xét ngưỡng nợ thuế tối thiểu để hoãn xuất cảnh



● CQT công khai Quyết định cưỡng chế, Thông báo tạm hoãn xuất cảnh qua nhiều kênh để NNT biết, tra cứu.

## Tổng cục Thuế sẽ căn cứ tình hình thực tế, tham khảo kinh nghiệm quốc tế quy định về ngưỡng để tiếp thu, báo cáo cấp có thẩm quyền cân nhắc quy định ngưỡng nợ phù hợp bảo đảm hiệu quả công tác thu hồi nợ đọng thuế.

Bộ Tài chính vừa thông tin với báo chí một số vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm, trong đó nổi lên là vấn đề tạm hoãn xuất cảnh với người nộp thuế (NNT) nợ thuế. Theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh được quy định tại khoản 1 Điều 66 và khoản 7 Điều 124.

Đối với NNT cơ quan thuế (CQT) chuẩn bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, CQT đã thực hiện rà soát, đối chiếu, xác định chính xác nghĩa vụ nộp thuế của NNT; Trước khi ban hành Thông báo tạm hoãn xuất cảnh, CQT cũng đã thực hiện một số biện pháp đôn đốc NNT như gọi điện thoại, gửi email, mời NNT lên làm việc, gửi Thông báo nợ, gửi Quyết định cưỡng chế (nếu có) cho NNT.

Theo quy định, CQT thực hiện gửi Thông báo nợ; cung cấp thông tin số tiền thuế nợ được CQT theo dõi, quản

lý; gửi và công khai Quyết định cưỡng chế, Thông báo tạm hoãn xuất cảnh qua rất nhiều kênh để NNT biết, tra cứu như: Ứng dụng eTax Mobile; Tài khoản giao dịch điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn); Email NNT đăng ký trao đổi thông tin với CQT, Thư tin qua địa chỉ nhận thông báo thuế do NNT đăng ký với CQT, trang thông tin điện tử của Cục Thuế và Tổng cục Thuế để NNT có thể biết, tra cứu được nghĩa vụ thuế của mình và hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh, tránh trường hợp ra đến sân bay, cửa khẩu mới biết mình nợ thuế và bị CQT tạm hoãn xuất cảnh.

Trường hợp NNT phản ánh rằng, không biết mình nợ thuế hoặc không nhận được Thông báo của CQT, Bộ Tài chính cho biết, có thể do một số các nguyên nhân chủ yếu sau: NNT chưa biết cách và nơi tra cứu; NNT chưa thường xuyên tra cứu; NNT chưa cập nhật kịp thời cho CQT những thay đổi thông tin đăng ký thuế như thông tin về địa chỉ nhận thông báo thuế, email, số điện thoại; NNT bỏ địa chỉ kinh doanh, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh.

Do đó, để tránh trường hợp ra đến sân bay, cửa khẩu mới biết mình nợ thuế và bị CQT tạm hoãn xuất cảnh thì CQT khuyến cáo NNT thường xuyên tra cứu nghĩa vụ thuế của mình để có

kế hoạch nộp thuế đúng hạn, không để tình trạng nợ thuế dây dưa, kéo dài; Chủ động tra cứu thông báo nợ, Quyết định cưỡng chế, Thông báo tạm hoãn xuất cảnh của CQT gửi NNT.

Đồng thời, NNT cần chủ động cập nhật ngay các thay đổi về địa chỉ nhận thông báo, địa chỉ email, số điện thoại để CQT có thể liên hệ hoặc NNT có thể nhận được kịp thời, đầy đủ các Thông báo của CQT, từ đó NNT có thể xử lý, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh.

Trường hợp NNT đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, NNT liên hệ ngay với CQT ban hành Thông báo tạm hoãn xuất cảnh để được hỗ trợ, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Về việc cân nhắc bổ sung quy định về mức ngưỡng nợ thuế tối thiểu hợp lý để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, Bộ Tài chính cho biết, Tổng cục Thuế sẽ căn cứ tình hình thực tế, thực tiễn thực hiện thời gian qua, tham khảo kinh nghiệm quốc tế quy định về ngưỡng của các nước trên thế giới để tiếp thu, tập trung nghiên cứu, báo cáo các cấp có thẩm quyền cân nhắc quy định ngưỡng nợ phù hợp vừa bảo đảm hiệu quả công tác thu hồi nợ đọng thuế, vừa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh.

**THANH THANH**

## Sẽ tạm dừng giao dịch từ 1/1/2025 với khách hàng chưa cập nhật thông tin sinh trắc học

Theo quy định về an toàn bảo mật của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 01/01/2025, chủ tài khoản thanh toán/chủ thẻ ngân hàng sẽ bị tạm dừng thực hiện các giao dịch ngân hàng khi khách hàng có giấy tờ tùy thân hết hạn hiệu lực hoặc khách hàng có giấy tờ tùy thân còn hiệu lực, nhưng chưa cập nhật/đối chiếu thông tin sinh trắc học với Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Các quy định này cũng sẽ ảnh hưởng đến nhóm khách hàng là người nước ngoài và doanh nghiệp. Theo đó, ngân hàng sẽ phải cập nhật thông tin về thời hạn cư trú khi mở và cung cấp dịch vụ tài khoản thanh toán/thẻ cho người nước ngoài. Ngoài ra, khi mở tài khoản thanh toán/mở thẻ cho doanh nghiệp, ngân hàng phải thu thập và theo dõi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đại diện/người có liên quan của doanh nghiệp và thông tin sinh trắc học của người đó trong trường hợp thực hiện giao dịch bằng phương thức điện tử.

Do đó, để không bị gián đoạn giao dịch, các khách hàng cá nhân cần cập nhật thông tin sinh trắc học theo đúng quy định; Đồng thời lưu ý các vấn đề liên quan đến thời hạn của các loại giấy tờ liên quan. **BẢO NHI**

## Ứng phó với bão TORAJI gần Biển Đông

Ngày 10/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công điện số 8438/CD-BNN-ĐD điện UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam về việc ứng phó với bão TORAJI gần Biển Đông.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão TORAJI đang hoạt động trên vùng biển phía Đông đảo Lu Đông (Philippines); dự báo ngày 12/11 bão đi vào Biển Đông với cường độ cấp 9, giật cấp 11.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Bộ, ngành, Chủ tịch UBND dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận đối chiếu chế độ diễn biến của bão; quản lý các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm tàu, thuyền; thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không đi chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ vĩ tuyến 16,5 - 21 độ Vĩ Bắc, phía Đông Kinh tuyến 119 độ Kinh Đông; trong 48 giờ tới: Từ vĩ tuyến 15 - 21 độ Vĩ Bắc, phía Đông Kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông.

Các đơn vị, địa phương sàng lọc lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. **ĐỨC ANH**

## TIN TỨC

### Không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, đẩy giá trong dịp cuối năm

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về kết quả công tác quản lý, điều hành giá 10 tháng năm 2024, định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại năm 2024.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu chú trọng công tác bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, chủ động công tác dự trữ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu để đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trong dịp cuối năm, Tết Nguyên đán sắp tới. Bảo đảm thông suốt hoạt động cung ứng, lưu thông, phân phối hàng hóa, tổ chức tốt các kênh phân phối, chương trình xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, khai thác tối đa thị trường trong nước.

Thực hiện đánh giá, tính toán kỹ tác động để tránh gây xáo trộn lớn về mặt bằng giá cả, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Đồng thời giao Bộ NN&PTNT phối hợp với các địa phương và Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến, tình hình nguồn cung, giá cả hàng nông sản, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, đẩy giá, lợi dụng thiên tai, bão lũ để trục lợi; Kịp thời điều hòa cung - cầu các mặt hàng phục vụ nhu cầu trong nước, giữa các vùng, địa phương và nhu cầu xuất khẩu để ổn định giá cả thị trường; thực hiện các giải pháp được giao về hỗ trợ khôi phục sản xuất, chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất linh hoạt, hiệu quả và các biện pháp khắc phục hậu quả để khôi phục sản xuất nông nghiệp, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, không để xảy ra thiếu lương thực, thực phẩm trong những tháng cuối năm... **HỒNG TƯƠI**

### Yêu cầu Temu dừng các hoạt động quảng bá đến người dùng Việt Nam

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2024, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho biết, liên quan đến việc quản lý các sản phẩm thương mại điện tử (TMĐT) xuyên biên giới, Bộ Công Thương đã tích cực chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động liên hệ với đại diện pháp lý của sản phẩm Temu yêu cầu tuân thủ pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Cụ thể, yêu cầu Temu khẩn trương đăng ký hoạt động với Bộ Công Thương theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam trong tháng 11/2024; Trong thời gian triển khai các biện pháp đăng ký, phải có thông báo chính thức trên các ứng dụng di động, trang chủ website,... thông báo tới người tiêu dùng Việt Nam biết sản phẩm TMĐT đang thực hiện các thủ tục đăng ký, chưa được Bộ Công Thương cấp phép cung cấp dịch vụ TMĐT. Đặc biệt phải dừng tất cả các hoạt động xúc tiến thương mại, marketing không tuân thủ pháp luật Việt Nam để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

Đối với trang TMĐT Shein, Thứ trưởng Long cho biết, Bộ Công Thương cũng đã yêu cầu phải tuân thủ các quy định của pháp luật và phải hoàn tất việc đăng ký trong tháng 11/2024. Sau các cảnh báo, nhắc nhở triển khai nếu Temu và Shein không tuân thủ, Bộ sẽ phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp kỹ thuật như chặn việc tải các ứng dụng, chặn tên miền, hoặc tạm dừng thông quan hàng hóa.

Ngoài ra, trong quá trình yêu cầu 2 sản phẩm TMĐT thực hiện đúng thủ tục pháp lý, Bộ Công Thương cùng với các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường giám sát, phát hiện, xử lý kho hàng, điểm tập kết hàng hóa (nếu có) của các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới chưa đăng ký; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thương mại, đặc biệt là TMĐT. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người tiêu dùng cũng như có các cảnh báo về rủi ro trong việc có quan hệ thương mại với các sản phẩm TMĐT chưa được cấp phép. **HOÀNG TỬ**





# Dệt may sẽ đạt mục tiêu xuất khẩu 44 tỷ USD?

**Kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam đang phục hồi theo đà phục hồi của kinh tế thế giới. Nhiều dự đoán cho thấy, năm nay, nhiều khả năng dệt may Việt Nam sẽ “về đích” với mục tiêu xuất khẩu đạt 44 tỷ USD.**

## Tín hiệu thị trường tích cực

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính đến ngày 15/10/2024, tổng kim ngạch xuất khẩu (KNXK) của dệt may Việt Nam đạt khoảng 31 tỷ USD. Số liệu tổng của tháng 9 cho thấy, KNXK ngành hàng này trong tháng 9/2024, đạt 2,98 tỷ USD, giảm 26,5% so với tháng 8/2024, nhưng tăng 16,0% so với tháng 9/2023. Tính chung 9 tháng năm 2024, hàng dệt may đạt 27,34 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại (Trung tâm TTCN-TM) nhận định, trong 9 tháng năm 2024, KNXK hàng dệt và may mặc của Việt Nam tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2023 cho thấy hoạt động XK ngành dệt may đang cải thiện tích cực, khi tốc độ tăng trưởng ngày càng mở rộng so với những tháng đầu năm. Trong đó, những thị trường XK chủ lực như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn duy trì mức tăng trưởng; Thị trường ASEAN, Nga, Canada... đang là điểm sáng tiềm năng để doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, XK hàng dệt may; tuy nhiên, XK sang châu Âu (EU) vẫn chậm.

Đáng chú ý, trong tháng 9/2024, nhập khẩu nguyên phụ liệu của ngành dệt may Việt Nam đạt 2,34 tỷ USD, giảm 0,73% so với tháng 8/2024 nhưng lại tăng tới 15,49% so với tháng 9/2023. Tính chung 9 tháng năm 2024, nhập khẩu nguyên phụ liệu ngành dệt may ước đạt hơn 20,38 tỷ USD, tăng 14,71% so với 9 tháng năm 2023 và tăng 13,25% so với cùng kỳ năm 2019 (thời điểm trước khi Covid-19 xuất hiện). Theo Trung tâm TTCN-TM, đây là thời điểm trị giá nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may các loại của cả nước tăng cao nhất trong nhiều tháng qua. Trong đó, nhập khẩu các nguyên phụ liệu đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm ngoái, riêng nhập khẩu bông tăng nhẹ 2,32%, điều này chứng tỏ sự khởi sắc đáng kể



● Đơn hàng của dệt may Việt Nam đang dồi dào. (Nguồn: VGP)

của đơn hàng trong thời gian tới.

Trong khi đó, thời điểm hiện tại, tín hiệu đơn hàng của các doanh nghiệp dệt may trong nước khá tích cực. Việt Nam là nước duy nhất trong 4 quốc gia XK dệt may lớn nhất thế giới có thị phần tăng trưởng ở các quốc gia. Trong đó, thị trường Hoa Kỳ tăng từ 17,6% lên 18,3%; châu Âu tuy nhập khẩu dệt may giảm khoảng 5,5% nhưng XK dệt may của Việt Nam vẫn giữ được thị phần ở thị trường này khoảng 4,4%, ...

Ông Cao Hữu Hiếu - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cũng cho biết, hầu hết các thị trường XK chính của dệt may Việt Nam đều có tín hiệu phục hồi tích cực. Ví dụ như ở Mỹ, lạm phát tháng 8/2024 ở mức 2,5% so với cùng kỳ, là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021; doanh số bán lẻ tháng 8 cũng đã tăng 2,11% so với cùng kỳ. Kinh tế châu Âu cũng dần được kiểm soát gần với mục tiêu, lạm phát tháng 8 ở mức 2,4%, là mức thấp nhất kể từ tháng 6/2021; doanh số bán lẻ tăng nhẹ. Đối với thị trường Nhật Bản, GDP quý 2 năm 2024 tăng 2,9% so với cùng kỳ, tăng 7% so với quý trước, mặc dù lạm phát vẫn ở mức cao nhưng chi tiêu hộ gia đình có xu hướng tăng nhẹ...

## Đơn hàng sẽ tiếp tục dồi dào

Dự báo, XK hàng dệt và may mặc của Việt Nam tiếp tục cải thiện trong những tháng cuối năm và đầu năm 2025, nhờ yếu tố chu kỳ, đơn hàng dồi dào. Trong đó, XK sang các thị trường XK chủ lực của Việt Nam như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đang hồi phục tốt, riêng EU tốc độ XK sẽ vẫn còn yếu.

Cụ thể, theo ông Hiếu, thị trường

XK ngành may trong 9 tháng của năm có sự phục hồi do sự chuyển dịch đơn hàng từ Trung Quốc, Bangladesh, Myanmar sang Việt Nam. Tồn kho tại các thị trường chủ lực như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản có xu hướng giảm dần so với cùng kỳ năm trước, cộng với sức phục hồi nhu cầu đặt hàng từ các đối tác. Dự kiến, đơn hàng may mặc trong quý 4/2024 và quý 1/2025 sẽ tiếp tục dồi dào, tuy nhiên đơn giá chưa cải thiện đáng kể.

Số liệu của Trung tâm TTCN-TM cũng cho thấy, mức giảm tồn kho của các hãng thời trang lớn trên thế giới khá tích cực trong quý II vừa qua. Theo đó, hãng Nike giảm tới 11%, Levi's giảm 7%, kết quả kinh doanh cũng như lợi nhuận của các hãng được cải thiện ở mức khá bền vững. Hai hãng thời trang có mức tăng trưởng lợi nhuận nổi bật nhất là H&M với lợi nhuận tăng trưởng khoảng 49%, Uniqlo khoảng 36%. Từ đó, cho thấy tín hiệu sẽ có nhiều khả quan hơn trong các tháng tới và các doanh nghiệp dệt may đang đặt nhiều hy vọng giá đơn hàng sẽ được cải thiện và kinh doanh sẽ có hiệu quả tích cực hơn so với năm trước.

Đại diện Trung tâm TTCN-TM cho biết, với những tín hiệu tích cực của thị trường, mục tiêu xuất khẩu 44 tỷ USD trong năm 2024 của ngành dệt may Việt Nam có thể đạt được. Tuy nhiên, ngành dệt may vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức do nhu cầu thị trường chưa cải thiện ổn định, cước vận tải biển, chi phí sản xuất... được dự báo tiếp tục tăng tác động trực tiếp đến hiệu suất sản xuất, kinh doanh. **NHẬT THU**

doanh nghiệp - nông dân". Tuy nhiên, vẫn còn ý kiến, nếu điều chỉnh 5% người nông dân không được hưởng chính sách này, vì đã tăng thuế thì nông dân phải là người chịu ảnh hưởng.

Chia sẻ tại Tọa đàm, ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban kinh tế Quốc hội cho biết, quan điểm của ông tại Kỳ họp thứ 8 đã thay đổi so với Kỳ họp thứ 7. Ông Phan Đức Hiếu phân tích, mặt hàng phân bón đang không chịu thuế VAT. Hiện có hai kịch bản để lựa chọn khi áp dụng thuế VAT là 0% hay 5%, đây là hai kịch bản được nhiều người có ý kiến.

Hai kịch bản đều có sự tác động khác

## Khởi công thêm nhiều gói thầu lớn ở sân bay Long Thành

Ngày 9/11, thông tin từ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, đến nay đã tiếp tục khởi công nhiều gói thầu quan trọng tại dự án sân bay Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai.

Cụ thể, gói thầu 4.7 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình sân đỗ tàu bay và các công trình khác đã được khởi công ngày 20/9/2024 và dự kiến hoàn thành ngày 11/8/2026. Gói thầu 4.7 này (có giá trị khoảng 6.368 tỉ đồng). Tiếp đó, gói thầu 4.9 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay cũng đã được ACV tổ chức khởi công công trình từ ngày 25/10/2024, thời gian thực hiện là 600 ngày (dự kiến ngày hoàn thành 17/6/2026). Gói thầu này (có giá trị khoảng 3.287 tỉ đồng) thi công xây dựng trạm nhiên liệu tàu bay có công suất 5.200m<sup>3</sup>/ngày, 6 bồn nổi chứa nhiên liệu dung tích 6.000m<sup>3</sup>/bồn. Cũng trong ngày 25/10/2024, ACV đã tổ chức khởi công gói thầu 2.10 thi công hạng mục tường rào sân bay Long Thành phạm vi 5.000ha với thời gian thực hiện là 360 ngày (dự kiến ngày hoàn thành 25/10/2025). Hiện 3 gói thầu này đang được các đơn vị thi công khẩn trương triển khai các công tác tập kết vật tư, thiết bị và lán trại để triển khai thi công theo tiến độ hợp đồng.

Ngoài các gói thầu đã khởi công trong tháng 9/2024 và tháng 10/2024, gói thầu số 4.8 (có giá trị khoảng 11.440 tỉ đồng) thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, lập thiết kế bản vẽ thi công công trình giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật cảng hàng không cũng đã được ACV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 25/10/2024, thời gian thực hiện gói thầu là 685 ngày. Gói thầu 7.8 nhà ga hàng hóa số 1 và gói thầu 11.5 nhà để xe kết hợp dịch vụ phi hàng không, ACV đều xây dựng tiến độ và quyết tâm hoàn thành trước ngày 31/8/2026.

Trương tự, tại báo cáo gửi Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT về tiến độ triển khai Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, ACV cho biết, hiện nay có nhiều gói thầu đang chuẩn bị triển khai.

Theo đó, hạng mục thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình xử lý nước thải đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật việc cập nhật công nghệ. Ban QLDA đang chuẩn bị báo cáo đề trình chủ đầu tư xin phê duyệt chủ trương. Dự kiến trong quý IV/2024 sẽ phát hành hồ sơ mời thầu. Trong tháng 11, sẽ hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật và chuẩn bị công tác lựa chọn nhà thầu thi công. Đối với gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hàng hóa số 1 và công trình phụ trợ còn lại, ACV đang phối hợp với đơn vị tư vấn để giải trình và hoàn thiện theo ý kiến của Cục Quản lý đầu tư xây dựng. ACV cũng đã liên hệ và cung cấp hồ sơ cho các đơn vị liên quan để hoàn thiện công tác thẩm định theo yêu cầu. Dự kiến, việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu cho hạng mục nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ sẽ hoàn thành trong quý IV/2024, khởi công tháng 1/2025 và hoàn thành trước tháng 8/2026 (thời gian thi công 18 tháng). **THIÊN PHÚC**

## Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng phân bón

Sáng 10/11, Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức Tọa đàm “Thuế giá trị gia tăng cho phân bón - vì lợi ích của nông dân và sự phát triển của ngành phân bón trong nước”.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - thông tin, trong sản xuất nông nghiệp, phân bón là vật tư chi phí sử dụng chiếm tỷ lệ lớn (khoảng từ 35 - 50%) trong chi phí đầu vào của trồng trọt. Giá phân bón sẽ tác động trực tiếp đến giá thành các sản phẩm đầu ra của nông nghiệp, ảnh

hưởng trực tiếp đến lợi ích của người nông dân.

Việc Quốc hội đang thảo luận về dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT) sửa đổi, trong đó có nội dung chuyên phân bón từ diện không chịu thuế sang áp dụng thuế suất 5% đang thu hút sự chú ý của nhiều nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất phân bón.

Ông Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam cho rằng, đưa phân bón vào chịu thuế VAT 5% sẽ bảo đảm hài hòa lợi ích 3 nhà “Nhà nước -

nhau, đều có điểm lợi và điểm bất lợi khác nhau. Quyết định chọn được phương án nào do lấy đối tượng nào làm trọng tâm là: Nhà nước, doanh nghiệp hay người tiêu dùng. Nếu phân bón áp thuế VAT 5%, doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế đầu vào, có điều kiện thúc đẩy sản xuất trong nước, gia tăng cạnh tranh. Sản xuất trong nước sẽ lợi hơn nhập khẩu vì sản phẩm nhập khẩu cộng thêm 5%. Tuy nhiên, người tiêu dùng sẽ phải trả thêm 5%. Doanh nghiệp có sẵn sàng giảm giá bán hay không mới chỉ là kỳ vọng. Còn trong trường hợp thuế VAT 0%, ít nhất giá thành phân bón không tăng.

**ĐỨC ANH**

## “Vai trò lực lượng chuyên trách quản lý đê điều là rất quan trọng”

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) vừa tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng, chống lụt bão cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều các tỉnh, thành có đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt năm 2024.

Theo Cục trưởng Phạm Đức Luận, thời gian qua, thiên tai ở nước ta xảy ra rất khốc liệt, cực đoan với nhiều loại hình thiên tai tại khắp các vùng miền trên cả nước. Đến nay, đã xảy ra 6 cơn bão, 1 áp thấp nhiệt đới. Các hình thái thiên tai đã làm 513 người chết và mất tích, tổng thiệt hại kinh tế ước tính trên 84.600 tỷ đồng.

Ông Luận khẳng định, qua thực tế công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống lũ, bão nhiều năm, đặc biệt đợt mưa lũ sau bão số 3 vừa qua, cho thấy vai trò của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều trong việc hộ đê, xử lý sự cố đê bảo đảm an toàn hệ thống đê điều là rất quan trọng.

"Đây là lực lượng trực tiếp tham mưu về mặt chuyên môn kỹ thuật, triển khai xử lý sự cố đê điều ngay từ giờ đầu, giữ an toàn hệ thống đê, hạn chế được thiệt hại do lũ, bão gây ra. Do vậy, công tác tập huấn kỹ thuật hộ đê cho lực lượng chuyên trách đê điều chủ động ứng phó với lũ bão là rất quan trọng và cần thiết", ông Luận nói.

Tại Hội nghị, hơn 500 cán bộ quản lý đê chuyên trách đã được tập huấn về công tác ứng phó, hộ đê, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều; quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050... Cùng với đó là các Nghị định, Thông tư có liên quan tới lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai mới được ban hành.

Tại Hội nghị, đại diện các Chi cục và nhiều cán bộ quản lý đê chuyên trách cũng chia sẻ những bài học kinh nghiệm cũng như khó khăn trong công tác xử lý và bảo đảm an toàn đê trong thời gian qua, đặc biệt là trong cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão. Nhiều ý kiến đề xuất cần có sự cân nhắc, điều chỉnh một số quy định cho phù hợp với đặc thù công việc của cán bộ quản lý đê chuyên trách. **VĂN SƠN**

## Hải Phòng vinh danh 139 học sinh, sinh viên tiêu biểu



● Hải Phòng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi HS giỏi quốc gia và quốc tế. (Ảnh: Hải Anh)

Tại Khu di tích Danh nhân Văn hoá Trưng Trích Nguyễn Bình Khiêm, UBND TP Hải Phòng vừa tổ chức Lễ biểu dương học sinh, sinh viên (HSSV) xuất sắc tiêu biểu năm 2024.

Với chủ đề “HSSV Hải Phòng: Sáng tri thức, vững kỹ năng, dựng xây đất nước”, lễ biểu dương với mục đích tôn vinh những HSSV có thành tích xuất sắc trong năm học 2023 - 2024. Qua hoạt động này, TP mong muốn động viên, khuyến khích các em tiếp tục nỗ lực học tập và rèn luyện, đồng thời thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo TP với công tác giáo dục đào tạo nhân tài.

Tại lễ biểu dương, 139 HSSV tiêu biểu đã được vinh danh, trong đó có 3 HS đoạt giải quốc tế, 1 HS đoạt giải cấp khu vực, 81 HS đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi HS giỏi các môn văn hoá, Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia năm học 2023 - 2024, Viết thư quốc tế UPU 2024; 31 SV tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên các trường ĐH trên địa bàn TP và SV quê Hải Phòng tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên các ĐH, trường ĐH, Học viện trên toàn quốc; 23 HS Hải Phòng tham dự lần đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt điểm cao và đỗ ĐH trong hoặc ngoài nước.

Chủ tịch UBND TP đã quyết định tặng Bằng khen và trích ngân sách 1,39 tỷ đồng để khen thưởng cho những HSSV xuất sắc (mỗi người được thưởng 10 triệu đồng).

Năm học 2023 - 2024, Hải Phòng tiếp tục là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi HS giỏi quốc gia và quốc tế. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Hải Phòng đứng thứ 6 cả nước về điểm trung bình các bài thi (7,15 điểm); tỷ lệ tốt nghiệp 99,66%; có 1 HS thủ khoa toàn quốc khối B. **HẢI ANH**

## ĐỒNG NAI:

# Tội phạm dạng băng nhóm "không còn đất sống"

Từ nhiều năm nay, tại địa bàn tỉnh Đồng Nai, tình hình tội phạm dạng băng nhóm được đánh giá là đã “không còn đất sống”. Công an tỉnh Đồng Nai đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để giữ vững, phát huy kết quả này.

Ấu đã, nổ súng chỉ vì mâu thuẫn vặt vãnh bộc phát

Trong Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cùng với việc đồng loạt ra quân thực hiện nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; huy động lực lượng với quyết tâm “đánh trúng, đánh đúng” các loại tội phạm, đã làm tan rã nhiều băng nhóm tội phạm từ đơn giản đến phức tạp. Đặc biệt không để hình thành, phát sinh tội phạm có tổ chức, các băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” và các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp. Vì vậy, tình hình tội phạm về trật tự xã hội năm 2023 kéo giảm sâu (giảm 36,6%) so với năm trước.

Giữ vững phát huy kết quả này là vấn đề không đơn giản, vì Đồng Nai là địa bàn có vị trí quan trọng,



● Một số bị can trong vụ án xảy ra rạng sáng 17/10. (Ảnh: Công an cung cấp)

xã hội phát triển, có nhiều hoạt động kinh tế... nên vẫn tiềm tàng nguy cơ các băng nhóm xuất hiện trở lại. Cùng với hàng chục ngàn lao động từ các tỉnh, thành đến làm việc trong các khu, cụm công nghiệp; còn có đại công trường dự án sân bay Long Thành đang huy động nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công; do đó tình hình an ninh trật tự (ANTT) có thể phức tạp, một số băng nhóm tội phạm có thể phát sinh.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an Đồng Nai đã tổ chức nhiều đợt cao điểm như ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm trước và sau Tết Nguyên đán; trấn áp tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm đường phố... bảo đảm trật tự, an toàn xã

hội, bảo đảm cho người dân có cuộc sống bình an.

Tuy nhiên, vụ nổ súng tại khu vực chợ Hóa An (phường Hóa An) rạng sáng 30/8; và vụ nổ súng trong cuộc ẩu đả giữa hai nhóm đối tượng vào rạng sáng 17/10 trước cây xăng 26 (phường Tân Phong) vừa qua; khiến một vài ý kiến băn khoăn “phải chăng có dấu hiệu tội phạm dạng băng nhóm đang manh nha hoạt động trở lại tại Đồng Nai?”.

Thượng tá Ninh Văn Đăng (Phó Trưởng Công an TP Biên Hòa) cho biết, quá trình điều tra, khẳng định các vụ án trên đều không có yếu tố băng, ổ nhóm tội phạm.

Trong vụ án hồi cuối tháng 8, xuất phát từ mâu thuẫn giữa một số người buôn bán ở chợ đầu mối Hóa

## WƯỚNG MẮC TẠI DỰ ÁN THỦY ĐIỆN CAM LY (LÂM ĐỒNG):

# Lãnh đạo Tỉnh ủy yêu cầu trả lời dứt điểm trong tháng 11/2024

Liên quan vướng mắc tại dự án Nhà máy thủy điện Cam Ly (TP Đà Lạt), quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa có ý kiến yêu cầu các sở, ngành trả lời dứt điểm trong tháng 11/2024.

## Một tình huống, nhiều quan điểm

Dự án thủy điện Cam Ly nằm tại phường 5, 7 và xã Tà Nung (TP Đà Lạt) quy mô 9,6MW, ban đầu tổng diện tích đất thực hiện 24,86ha; tổng vốn 306 tỷ đồng; do Cty CP Xây dựng số 1 Việt Hưng (trụ sở TP HCM) làm chủ đầu tư (CĐT). Đầu 2024, Cty TNHH Thủy điện Cam Ly (trụ sở Lâm Đồng) do ông Phạm Dũng làm Giám đốc tiếp cận, làm thủ tục nhận chuyển nhượng dự án từ Cty Việt Hưng.

Đại diện Cty Cam Ly cho biết, sau khi tiếp cận dự án, nhận thấy có nguy cơ chậm tiến độ vì thiếu khả thi, đã nghiên cứu, thay đổi công, thiết kế; nâng công suất nhà máy lên 12MW, thu hẹp diện tích đất xuống còn gần 10ha; tổng mức đầu tư tăng lên gần 400 tỷ đồng. Đến nay dự án đã hoàn thành hơn 20% tiến độ, dự kiến quý IV/2025 sẽ phát điện.

Sau khi vướng mắc về xây dựng được tháo gỡ, đến nay dự án tiếp tục đối diện nguy cơ chậm tiến độ do vướng mắc về chuyển nhượng. DN cho biết nhận chuyển nhượng dự án nhằm tập trung thực hiện các nghĩa

vụ tài chính cho tỉnh Lâm Đồng; khai thác nguồn lực về vốn, kinh nghiệm của Cty Cam Ly.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) lúc đầu đề nghị tỉnh chấp thuận chủ trương cho chuyển nhượng dự án, thay đổi CĐT. Sau đó, ngày 17/4/2024, Sở KH&ĐT có báo cáo đề nghị tỉnh không xem xét cho chuyển nhượng dự án, điều chỉnh thay đổi CĐT, vì không đáp ứng điểm c, đ khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tư và Quyết định chủ trương đầu tư 1834/QĐ-UBND.

Theo Sở KH&ĐT, dự án có sử dụng đất (SDD), có đề nghị Nhà nước giao, cho thuê đất không thông qua đấu giá đất, thực hiện trên đất phải bồi thường giải phóng mặt bằng, có đề nghị cho phép chuyển mục đích SDD; nên khi chuyển nhượng phải đáp ứng điều kiện Luật Đất đai. Cty Việt Hưng chưa hoàn thành thủ tục đất đai, chưa đầu tư xây dựng hạng mục công trình, chưa có tài sản trên đất, nên không đáp ứng điều kiện chuyển nhượng theo điểm c khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tư.

Về phía DN, cho rằng dự án chưa hoàn thành thủ tục về đất, chưa có đất,

chưa có tài sản trên đất, nên đủ điều kiện chuyển nhượng theo Luật Đầu tư, không áp dụng điều kiện về đất.

Với vấn đề trên, cách hiểu của một số sở, ngành có sự khác nhau so với Sở KH&ĐT. Cuối 2023, trong biên bản tại cuộc họp giữa các sở, ngành nêu rõ: “Cty Việt Hưng và Cam Ly là 2 pháp nhân khác nhau, là Cty trong nước, không phải DN nhà nước. Dự án là nhà máy thủy điện hiện đang còn hiệu lực, không phải dự án nhà ở, bất động sản (BDS), chưa được cho thuê đất. Theo Điều 46 Luật Đầu tư, dự án thuộc trường hợp chuyển nhượng dự án, bảo đảm đủ điều kiện chuyển nhượng”.

Ngày 28/5/2024, trong cuộc họp do Sở KH&ĐT chủ trì, đại diện Sở TN&MT cho rằng, về đất đai, dự án mới hoàn thành việc chấp thuận ranh giới, Cty chưa được thuê đất, ký hợp đồng thuê đất... nên việc chuyển nhượng CĐT hoặc sang nhượng dự án, đề nghị thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư. Sở Công Thương cũng đề nghị Sở KH&ĐT xem xét nếu dự án bảo đảm đủ điều kiện chuyển nhượng

An (trong đó có Đặng Văn Toàn, 30 tuổi, ngụ phường Bửu Long) nên các bên cạy cối, xô xát. Toàn sau khi bỏ đi đã cầm một khẩu súng quay lại tiếp tục cạy cối, rồi nổ súng khiến 1 người bị thương, 1 người tử vong tại bệnh viện. Theo điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ việc do mâu thuẫn bộc phát trong cuộc sống.

Trương tự, trong vụ án xảy ra trước cây xăng số 26, hai nhóm thanh niên gây án (do Nguyễn Duy Linh (SN 1986) và Lương Huy (SN 1990) chủ mưu) không phải là các băng, ổ nhóm tội phạm trên địa bàn, mà chỉ thường xuyên tụ tập ăn nhậu và livestream trên mạng xã hội.

Rạng sáng 17/10, Lương Huy cùng các bạn tụ tập trong một quán bar “trá hình”. Nhóm Duy Linh thì tụ tập ăn nhậu và sử dụng ma túy trái phép tại một căn nhà cách đó không xa. Lương Huy và Duy Linh gọi điện nói chuyện, rồi xảy ra mâu thuẫn, nên gọi bạn bè đang ăn nhậu cùng hẹn nhau đến trước cây xăng 26 “giải quyết mâu thuẫn”. Tại đây, các đối tượng nổ súng, đập phá xe của nhau. Phát hiện công an có mặt, các đối tượng lập tức bỏ trốn.

Công an đã khởi tố vụ án, xác định 9 đối tượng tham gia đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, ra quyết định khởi tố 9, tạm giam 8 bị can để điều tra làm rõ. Một số đối tượng liên quan cũng đang bị truy tìm để điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo pháp luật.

Thượng tá Đặng nói rõ: “Quá trình rà soát, khẳng định một lần nữa đây là các nhóm thanh niên thường tụ tập ăn nhậu chứ không phải các băng, ổ nhóm tội phạm hình thành trên địa bàn”.

“Thời gian qua, trên địa bàn TP Biên Hòa đã xảy ra một vài vụ việc các nhóm thanh, thiếu niên mới lớn hẹn tụ tập ẩu đả. Qua những sự việc này, tôi xin cảnh báo với các em nhỏ, thanh, thiếu niên mới lớn, là nếu phát sinh mâu thuẫn thì phải hết sức bình tĩnh, trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết xử lý; không tự ý giải quyết mâu thuẫn cũ cũ ẩu đả gây mất ANTT, vi phạm pháp luật”.

(Trung tá Lê Đình Võ, Điều tra viên Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Biên Hòa)

### Lời cảnh tỉnh, răn đe với các đối tượng vi phạm hoặc có ý định vi phạm

Sau khi xảy ra hai sự việc nêu trên, khẳng định quyết tâm triệt xóa tội phạm ngay từ mầm mống, từ trứng nước, Công an tỉnh Đồng Nai đồng loạt ra quân tổng kiểm tra, truy quét điểm, tụ điểm nóng đối tượng hình sự, thanh, thiếu niên hư tụ tập có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đại tá Lê Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác kiểm tra; trực tiếp lấy lời khai một số nghi phạm.

Tại TP Biên Hòa, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các Phòng nghiệp vụ, Công an TP Biên Hòa thành lập 14 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 7 điểm, 30 đối tượng tại các phường, phát hiện thu giữ một số súng tự chế, đạn đầu chì, dao kiếm, xiên nhọn, roi điện...; phát hiện một số thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy...

Cùng thời điểm, Công an các huyện và TP Long Khánh đồng loạt kiểm tra 31 điểm, tụ điểm phức tạp về ANTT, phát hiện một số đối tượng tàng trữ, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản... cùng nhiều tang vật liên quan.

Đợt tổng kiểm tra của Công an tỉnh được đánh giá đã đánh đúng,

đánh trúng các điểm, tụ điểm nóng của đối tượng hình sự, số thanh, thiếu niên hư tụ tập có dấu hiệu vi phạm pháp luật, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, thu giữ nhiều vũ khí, hung khí nguy hiểm, góp phần hạn chế tình hình tội phạm phát sinh, ổn định tình hình ANTT trên địa bàn; triệt xóa tội phạm băng nhóm ngay từ mầm mống, từ trứng nước.

Trung tá Lê Ngọc Tú, Phó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết: “Lực lượng công an xin gửi đến toàn thể người dân thông điệp rõ ràng là tuyệt đối không sử dụng, mua bán, tàng trữ vũ khí. Tuyệt đối không quan niệm sai lầm là tàng trữ để “phòng thân”, vì khi phát sinh mâu thuẫn sẽ sử dụng rồi dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật”.

Nhiều ý kiến đánh giá, việc Công an tỉnh Đồng Nai quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ như trên, thể hiện rõ quan điểm đấu tranh với tội phạm một cách không khoan nhượng, không có vùng cấm, làm sạch địa bàn, không để phát sinh dạng tội phạm băng nhóm, “xã hội đen”; cũng là lời cảnh tỉnh, răn đe với các đối tượng có ý định vi phạm; giữ bình yên, hạnh phúc cho cuộc sống Nhân dân.

HUỲNH NGỌC HIẾU

án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền SDD, tài sản gắn với đất. Trường hợp khi chuyển nhượng dự án có gắn với chuyển nhượng quyền SDD, tài sản gắn liền với đất thì phải đáp ứng điều kiện tại điểm c khoản 1.

Ngày 21/10/2024, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất (Bộ TN&MT) có Văn bản 2221/QHPTTND-PPTTND gửi Sở KH&ĐT cho biết: Pháp luật đất đai hiện hành chỉ quy định về chuyển nhượng dự án BĐS và trình tự, thủ tục đăng ký đất đai với trường hợp chuyển nhượng dự án BĐS, không quy định điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư mà không phải là dự án BĐS.

Tại buổi làm việc ngày 3/11 vừa qua, sau khi nghe ý kiến của đại diện Cty Cam Ly, quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học đã giao lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu giải quyết, trả lời dứt điểm vấn đề DN được chuyển nhượng dự án trên hay không, trong tháng 11/2024.

Ngoài vướng mắc về chuyển nhượng, CĐT dự án cho rằng cũng gặp khó khăn khi hơn 5 tháng nay xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa được. Lý do Sở KH&ĐT chưa trình UBND tỉnh là do UBND TP Đà Lạt chưa có ý kiến theo văn bản lấy ý kiến của Sở KH&ĐT. Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã giao lãnh đạo UBND TP Đà Lạt sớm có ý kiến gửi về Sở KH&ĐT để đơn vị này tổng hợp, gửi lãnh đạo UBND tỉnh theo quy định. MAI LONG

### VỤ ÁN XẢY RA TẠI CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN (SJC): Khởi tố 6 bị can

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2024, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về một số vụ án được dư luận xã hội quan tâm, trong đó có vụ án liên quan đến Cty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Cty SJC).

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Tham ô tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Cty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và các đơn vị có liên quan. Đến nay, CQĐT đã khởi tố 6 bị can để điều tra hành vi “Tham ô tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Kết quả điều tra bước đầu thể hiện, các bị can đã lợi dụng việc mua, bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ, sổ sách, chiếm đoạt tiền, hưởng lợi bất chính. CQĐT đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ với các bị can, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra và rà soát, xác minh, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.

Với vụ án xảy ra tại Cty CP Tập đoàn Thuận An, Thiếu tướng Tuyên cho biết, ngày 17/10/2024, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, khởi tố 3 bị can Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông & NNPTNT tỉnh Đắk Lắk); Lê Đình Hải (Giám đốc Cty Sài Gòn); Hoàng Đình Chương (Giám đốc Cty An Nguyên) để điều tra hành vi “Đưa hối lộ”.

Quá trình điều tra đã thu giữ hơn 122 tỷ đồng và 130.000 USD tiền liên quan hành vi gây án của các bị can, người liên quan trong vụ án để khắc phục hậu quả. Hiện nay, CQĐT đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án trên địa bàn cả nước liên quan đến các dự án của Cty Thuận An, thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.

Về diễn biến mới nhất liên quan vụ án xảy ra tại Cty CP Tập đoàn Thái Dương, Cty CP Đất hiếm Việt Nam, ngày 27/10/2024, CQĐT đã khởi tố bổ sung vụ án “Gây ô nhiễm môi trường”, khởi tố, áp dụng các biện pháp ngăn chặn với 3 bị can để điều tra hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

VĂN THANH

### HẢI PHÒNG: Ra mắt 2 Tổ Cảnh sát chữa cháy & CNCH đặc biệt tinh nhuệ



● Hai Tổ Cảnh sát chữa cháy & CNCH đặc biệt tinh nhuệ gồm 28 cán bộ, chiến sĩ. (Ảnh: Nguyễn An)

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hải Phòng vừa ra mắt Tổ Cảnh sát chữa cháy & CNCH đặc biệt tinh nhuệ trên cạn và Tổ Cảnh sát chữa cháy & CNCH đặc biệt tinh nhuệ dưới nước.

Hai Tổ Cảnh sát đặc biệt tinh nhuệ gồm 28 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Trong đó, Tổ trên cạn thuộc Đội công tác chữa cháy & CNCH; tổ dưới nước thuộc Đội Cảnh sát chữa cháy & CNCH trên sông.

Đây được xác định là lực lượng chiến đấu mũi nhọn, có chức năng giải quyết các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn theo địa bàn được phân công; giải quyết các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn có tính chất phức tạp, đặc thù trên cạn và dưới nước; sẵn sàng chi viện và tham gia các nhiệm vụ chữa cháy, CNCH quốc tế khi có yêu cầu theo sự phân công, điều động; là đơn vị chủ công, nòng cốt của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP trong thời gian tới.

Lãnh đạo Công an TP khẳng định, việc thành lập thí điểm 2 Tổ Cảnh sát nêu trên là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. Cán bộ, chiến sĩ thuộc 2 Tổ Cảnh sát đặc biệt tinh nhuệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo bài bản, giỏi về nghiệp vụ, từng xông pha chữa cháy, CNCH tại các vụ cháy, sự cố, tai nạn phức tạp, cứu được hàng trăm người, có nhiều thành tích cao... lựa chọn từ các đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an TP; được trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy & CNCH hiện đại. NGUYỄN AN



● Một góc công trường dự án Nhà máy thủy điện Cam Ly. (Ảnh: Mai Long)

dự án theo quy định thì tổng hợp báo cáo tình xem xét.

Về phía đại diện Sở Tư pháp, cho rằng việc chuyển nhượng dự án là chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ của tổ chức này sang tổ chức khác để thực hiện dự án. “Điểm c khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tư được hiểu là nếu chuyển nhượng dự án mà gắn với việc chuyển nhượng đất, tài sản trên đất thì ngoài việc tuân thủ các điều kiện chuyển nhượng dự án theo khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tư; còn phải tuân thủ các Luật Đất đai, Luật Sở hữu tài sản, Luật Thuế... Trường hợp dự án đang thực hiện mà chưa có tài sản phải đăng ký quyền sở hữu và chưa có đất thuê hoặc đất thuê trả tiền hàng năm, thì việc chuyển nhượng dự án không áp dụng điểm c khoản 1 Điều 46”, ý kiến của Sở Tư pháp.

### Bộ KH&ĐT trả lời về sự việc

Biên bản làm việc cũng thể hiện, các sở, ngành liên quan cho rằng dự án đến nay chưa thuê đất nên không áp dụng điểm c khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tư 2020. Đề nghị Sở KH&ĐT căn cứ các quy định liên quan và xem xét nếu dự án bảo đảm đủ điều kiện chuyển nhượng thì tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Sở KH&ĐT cho biết sẽ tham vấn ý kiến Bộ KH&ĐT về trường hợp này để làm cơ sở báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Ngày 27/9/2024, Bộ KH&ĐT có Văn bản 7870/BKHĐT-PC gửi Sở KH&ĐT, Cty Cam Ly, cho biết: Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tư, trong đó điểm c khoản 1 quy định về điều kiện theo quy định pháp luật về đất đai trong trường hợp chuyển nhượng dự

17 NĂM THỰC HIỆN LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI:

# Nhiều thành tựu được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao

Thực tế đã và đang cho thấy, dù sau 17 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu và được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Nhưng còn đó những rào cản về định kiến giới chưa thể “thắng” khi những bất cập trong hệ thống chính sách, pháp luật và việc thi hành chính sách về công tác bình đẳng giới vẫn còn...



● Chị Vàng Thị Cầu và Vũ Thị Hà với Dự án Tổ hợp tác thêu dệt thổ cẩm thôn Vân Chải B, xã Vân Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đạt Giải Khuyến khích Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh”. (Nguồn: PNVN)

## Việt Nam có khung pháp luật và chính sách khá toàn diện để thúc đẩy bình đẳng giới

Ngày 5/11 vừa qua, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024. Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà, Việt Nam là một trong số các quốc gia có khung pháp luật và chính sách khá toàn diện để thúc đẩy bình đẳng giới trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hệ thống pháp luật về bình đẳng giới ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn và xu thế hội nhập quốc tế. Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được quan tâm. Nhận thức về bình đẳng giới trong cán bộ, Nhân dân ngày càng chuyển biến tích cực. Sau 17 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu và được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

“Mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng được gắn kết, củng cố. Chỉ số xếp hạng về bình đẳng giới của Việt Nam năm 2023 tăng 15 bậc so với năm 2021, tăng 11 bậc so với năm 2022 và đứng vị trí thứ 72/146 quốc gia. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 30,26%, tăng 3,58% so với nhiệm kỳ 2016 - 2021. Những con số được ghi nhận là động lực để Việt Nam tiếp tục thực hiện

các mục tiêu về bình đẳng giới, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà chia sẻ.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cũng cho biết thêm, việc thực hiện bình đẳng giới vẫn còn một số khó khăn, thách thức như: định kiến giới vẫn tồn tại trong xã hội; bộ máy làm công tác bình đẳng giới còn thiếu; vẫn còn những bất cập trong hệ thống chính sách, pháp luật và việc thi hành chính sách về công tác bình đẳng giới... Đây là những nguyên nhân dẫn đến việc tồn tại các khoảng cách giới, đòi hỏi các giải pháp thiết thực nhằm bảo đảm cơ hội tham gia, đóng góp và thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

## Hành động thiết thực để “thắng” định kiến giới

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 đã đề ra mục tiêu “Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước”. Muốn đạt được mục tiêu này thì ngoài việc nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của công tác lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và trong các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thì việc bắt tay vào bằng hành động cụ thể ở các Bộ, ngành, địa phương



● Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được quan tâm, theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà. (Nguồn: Bộ LĐTBXH)

để giúp bình đẳng giới “thắng” được định kiến giới rất quan trọng.

Chúng kiến khóa tập huấn về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ do Vụ Bình đẳng giới (Bộ LĐ-TB&XH) thực hiện tại địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H'Yim Kđoh cho biết, tỉnh có dân số hơn 1,9 triệu người, với 49 dân tộc cùng sinh sống. Thời gian qua, tỉnh chú trọng thực hiện công tác bình đẳng giới; Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chính sách đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Qua đó, tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương là 29%. Tỷ lệ nữ làm giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã là 27%. Trên 90% phụ nữ tiếp cận với các dịch vụ y tế. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng công chức, viên chức nữ được quan tâm, chú trọng. Tuy nhiên, theo ông H'Yim Kđoh, công tác bình đẳng giới của tỉnh còn những tồn tại, hạn chế như: trình độ, năng lực chuyên môn, nghề nghiệp của phụ nữ còn hạn chế so với nam giới; nhiều phụ nữ thiếu việc làm, thu nhập thấp; một số phụ nữ còn tự ti, an phận, chưa phấn đấu tự vươn lên... “Do đó, Đắk Lắk kỳ vọng, Hội nghị tập huấn sẽ giúp các cán bộ có thêm cơ hội học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ”, theo ông H'Yim Kđoh.

Như đã nói, để tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, thì việc bắt tay vào bằng hành động cụ thể rất quan trọng. Ở xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Hợp tác xã Lanh Trắng đã và đang làm được điều như thế. Định kiến xưa quan niệm, phụ nữ

Mông có công việc chính là việc nhà. Hiếm có người nào có công việc có thể kiếm ra tiền để có thể tự mua cho mình, cho con cái quần áo hay thời son làm đẹp. Không ít người đã bị chồng đánh khi cần tiền để chi phí cho vệ sinh phụ nữ cá nhân. Cuộc sống bết tắc, bị bạo lực đã khiến phụ nữ Mông bỏ nhà đi sang biên giới tìm việc và rơi vào các đường dây mua bán người.

Thực tế này khiến cho chị Vàng Thị Cầu - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đồng Văn, cũng là một người phụ nữ Mông trầm trồ. “Phụ nữ có việc làm, có thu nhập là có sự bình đẳng và được tôn trọng, yêu thương”, chị nung nấu suy nghĩ tạo công ăn việc làm cho những người phụ nữ Mông ở Sà Phìn. Từ khi còn nhỏ, chị Cầu đã được mẹ truyền dạy cách làm ra những chiếc váy trắng, áo trắng của người Mông bằng sợi lanh. Nhưng nghề dệt lanh truyền thống ở đây đã bị mai một, rất ít người còn biết nghề. Có sẵn kiến thức nghề dệt lanh truyền thống, chị Vàng Thị Cầu quyết định dạy nghề cho nhiều chị em phụ nữ Mông trong huyện. Và tiếp theo đó là ngày 23/11/2017, Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp thôn Sà Phìn A (tên tiền thân của HTX Lanh Trắng) được khai trương và tháng 3/2018 mở hàng đầu tiên đã được bán ra thị trường. Hiện nay, HTX Lanh Trắng đã làm ra được 47 loại sản phẩm thủ công mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Sản phẩm làm ra được bày bán ngay tại chỗ phục vụ nhu cầu mua sắm hàng lưu niệm của du khách, nhất là du khách nước ngoài. Không dừng lại ở đó, hiện nay sản phẩm của HTX đã bắt đầu xuất đi nhiều quốc gia khác.

Tháng 10/2024, tại Lễ trao giải chung kết toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” ngày 12/10/2024 vừa qua, trong số 24 ứng viên được trao giải Khuyến khích có chị Vũ Thị Hà với Dự án Tổ hợp tác thêu dệt thổ cẩm thôn Vân Chải B, xã Vân Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Trước đó, năm 2018, khi lần đầu tiên Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp được tổ chức ở cấp quốc gia, trong số 137 đề án khởi nghiệp gửi về từ các tỉnh, thành trên cả nước, TU Hội LH-PNVN đã lựa chọn 20 đề án xuất sắc vào vòng chung kết, trong đó có Đề án “Phát triển các sản phẩm thổ cẩm từ vải lanh tự nhiên” của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp thôn Sà Phìn A, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

Chị Vàng Thị Cầu vui vẻ cho phóng viên biết, HTX đang phát triển ổn định, thu nhập trung bình của các thành viên là từ 9 - 10 triệu/tháng. Và từ đó định kiến giới, bất bình đẳng giới đã bị đẩy lùi khi chính các thành viên chủ chốt của HTX như giám đốc, các tổ trưởng đều là nạn nhân của bạo lực gia đình, thế nên hơn ai hết họ đều hiểu giá trị của việc phụ nữ có công ăn việc làm, có thu nhập. Và họ đang ngày đêm nỗ lực không quản công sức vì điều đó... **HÔNG MINH**

## Trồng cây trong trường học để giảm thiểu ô nhiễm không khí cho học sinh

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia vừa tổng kết thành công dự án Cây trường học 2022 tại 4 điểm trường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Sau 2 năm chăm sóc và giám sát, kết quả nghiệm thu cho thấy tỷ lệ sống của tổng số cây trồng lên tới 83,1%, nhiều cây đã cao trên 6m cho bóng mát, tạo cảnh quan, làm sạch không khí và góp phần tạo nên môi trường học tập tràn đầy cảm hứng cho các em học sinh, sinh viên.

Với mật độ dân số cao nhất cả nước (4.292 người/km<sup>2</sup>) cùng với mức độ ô

nhiễm không khí cao (nồng độ bụi mịn PM2.5 cao gấp 4,2 lần tiêu chuẩn cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới), TP Hồ Chí Minh đang đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe hô hấp cho người dân, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Tuy nhiên, tính đến năm 2024, tỷ lệ cây xanh ở TP Hồ Chí Minh là 0,55m<sup>2</sup>/người, thấp hơn 21 - 27 lần so với tiêu chí của đô thị loại đặc biệt cần đạt tỷ lệ cây xanh là 12 - 15m<sup>2</sup>/người (theo TCVN 9257:2012). Dù vậy, vai trò của cây xanh đối với đời sống vẫn chưa được hiểu đúng, đủ. Phần lớn học sinh tại các trường

phổ thông vẫn chưa biết về những giá trị khác mà cây xanh tạo ra ngoài tạo O<sub>2</sub> và hấp thụ CO<sub>2</sub>. Các em cũng chưa phân biệt được các loài cây được trồng trong khuôn viên hay trên đường phố, chưa biết về những thông tin thú vị về cây để xây dựng tình yêu, mong muốn học hỏi và bảo vệ thiên nhiên, môi trường.

“Với kinh nghiệm tổ chức thành công chương trình Trồng cây trường học TP Hồ Chí Minh từ 2020 với tổng số 174 cây tại 15 trường học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, tỷ lệ sống trên 80% sau 2 năm nghiệm thu đối với cây trồng năm 2020, 2022, chúng tôi xây dựng kế hoạch trồng, chăm sóc và giám sát rất chặt chẽ. Chúng tôi thường ưu tiên chọn các giống cây gỗ

lớn như Xà Cừ, Bằng lăng, Lim xẹt,... có bộ rễ chắc chắn, tạo bóng mát, có hoa tạo cảnh quan nhưng hoa trái không có độc, cũng không ăn được, cành nhánh cao để các em học sinh không trèo lên. Cây thường có độ cao từ 3 - 4m để có thể bám chắc rễ và tiếp tục phát triển, nhưng cũng có thể nhanh chóng tạo tán, ra hoa mà các em học sinh không phải đợi quá lâu”, bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia cho biết.

Trong giai đoạn 2022 - 2024, các em học sinh, sinh viên đã được đồng hành cùng cán bộ Gaia trải nghiệm các hoạt động chăm sóc và giám sát cây để từ đó nảy sinh tình yêu và chủ động chăm sóc cây trường học của mình. **X.HOA**

# Trao giải cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức pháp luật trong đoàn viên, thanh niên"

Vừa qua, tại Hà Nội, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức pháp luật trong đoàn viên, thanh niên".

Để hiểu, yêu và thượng tôn pháp luật

Tham dự có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết và TS. Ngô Quỳnh Hoa, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết, là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, thời gian qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh coi công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục. Theo đó, các cấp bộ đoàn đã tập trung đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) liên quan đến thanh niên và chính sách, pháp luật về thanh niên. Tăng cường các giải pháp định hướng, tuyên truyền cho thanh niên chấp hành nghiêm pháp luật. Kịp thời phát hiện, lên án các hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật. Chủ động phối hợp với các ngành trong công tác hỗ trợ, giáo dục, cảm hóa thanh, thiếu niên chậm tiến, tham gia phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội. Duy trì và phát triển các mô hình tư vấn pháp lý trẻ trong hệ thống Đoàn. Đặc biệt, thời gian gần đây, tổ chức Đoàn đã tập trung xây dựng các chuyên trang và các sản phẩm trên nền tảng số, nhất là ứng dụng Thanh niên Việt Nam để tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh, thiếu nhi và phát triển các mô hình tư vấn, trợ giúp pháp lý trẻ.

Năm 2024, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức pháp luật trong đoàn viên, thanh niên" theo hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam. Sau hơn 3 tháng triển khai với 2 chặng thi, cuộc thi đã thu hút hơn 217 nghìn lượt thí sinh tham gia dự thi với gần 650



● Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn và TS. Ngô Quỳnh Hoa, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp trao Giấy chứng nhận và hoa chúc mừng cho các thí sinh đạt giải Chung cuộc. (Nguồn: Trung ương Đoàn)

nghìn lượt thi thành công. Đây là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm, nhận thức về tầm quan trọng của pháp luật trong mỗi đoàn viên, thanh niên ngày càng được nâng cao.

TS. Ngô Quỳnh Hoa, Phó Cục trưởng Cục PBGDPL, Bộ Tư pháp cho biết, từ năm 2012, Quốc hội đã thông qua Luật PBGDPL, lấy ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của pháp luật trong việc quản lý nhà nước và đời sống xã hội, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật. Từ tương cốt lõi, điểm mấu chốt cốt lõi là thượng tôn pháp luật, chúng ta có trách nhiệm đưa tinh thần thượng tôn pháp luật thực đầy tính tự giác của từng công dân.

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật đã thu hút được sự tham gia của tất cả đoàn viên, thanh niên. Với ý thức, sự chủ động của người trẻ, cùng sự gương mẫu của thanh niên khi tham gia, các đoàn viên, thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng của công tác PBGDPL mà còn là chủ thể của công tác này.

## Hình thành trong người trẻ lối sống theo pháp luật

Được khởi tranh từ ngày 22/7/2024 trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam, Cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức pháp luật trong đoàn viên, thanh niên" với 11 tuần thi gắn với 11 chủ đề thi khác nhau (Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020; Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2019; Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung năm 2019; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân

dân năm 2015; Luật Thanh niên năm 2020; Luật Trẻ em năm 2016; Luật Căn cước năm 2024; Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Luật An ninh mạng năm 2018).

Thông qua Cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn góp phần tạo sự chuyên biến mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh, thiếu nhi về ý thức, trách nhiệm đối với việc tuân thủ pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh, thiếu niên; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc tuân thủ và tuyên truyền, PBGDPL, từ đó hình thành thói quen sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật trong thanh, thiếu nhi.

Là một trong những thí sinh giành giải chung cuộc, bạn Nguyễn Phước Khang - đoàn viên Chi đoàn ấp 2, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho rằng, mỗi người dân, đặc biệt là người trẻ, cần trang bị cho mình những kiến thức để sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Theo Phước Khang, khi có kiến thức, hiểu biết tốt về pháp luật, người trẻ sẽ có thể tự bảo vệ quyền lợi của bản thân. Khang bày tỏ: "Hiểu biết pháp luật giúp mỗi chúng ta nhận thức rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó chủ động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân trước mọi trường hợp, tránh bị lợi dụng hoặc vi phạm pháp luật".

Thực tế, bên cạnh việc đoàn viên, thanh niên chấp hành việc sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật thì thời gian qua, vẫn còn tồn tại một bộ phận thanh niên chưa chấp hành tốt pháp luật, tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên vẫn còn nhiều. Đặc biệt, tỉ lệ gây tai nạn giao thông do người trong độ tuổi thanh niên vẫn còn tồn tại. Mới tuần qua, vụ tai nạn giao thông do những thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ, đua xe, lạng lách tại Hà Nội đã gây tai nạn khiến 01 người tử vong đã dâng cao cảnh cáo về thực trạng này.

UYÊN NA

## TIN TỨC

### Giải chạy lan tỏa thông điệp cứu hộ động vật hoang dã

Vào ngày 8/12/2024 tới đây, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) tiếp tục đồng hành cùng Sporting Republic tổ chức giải chạy "Song Hong Half Marathon 2024" - #Run4WildlifeHN tại Khu đô thị Ciputra (Hà Nội). "Song Hong Half Marathon 2024" - #Run4WildlifeHN là giải chạy được tổ chức thường niên nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ các loài động vật hoang dã (ĐVHD) tại Việt Nam. Năm ngoái, giải "#Run4Turtles - Chạy vì rùa 2023" đã thu hút sự tham gia của gần 500 cá nhân, tổ chức đến từ 27 quốc gia để góp phần bảo vệ quần thể rùa tại Việt Nam. Tiếp nối thành công của 8 giải chạy trước, năm nay, giải chạy trở lại với chủ đề "Cứu hộ động vật hoang dã", hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về hoạt động cứu hộ ĐVHD tại Việt Nam.

Giải chạy được tổ chức với các cự ly 21km bán mara-tông, 10km thử thách, 5km chạy bộ, 2km chạy/đi bộ gia đình, 1km và 500m trẻ em. Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội được đặt tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Kể từ khi thành lập vào năm 1996 đến nay, Trung tâm đã tổ chức tiếp nhận ĐVHD trong 1.984 vụ việc với 32.397 cá thể ĐVHD, trong đó có nhiều loài là ĐVHD quý hiếm như gấu, hổ, tê tê, cây văn bắc, vượn đen má trắng, hồng hoàng... Trung tâm cũng đã tổ chức 182 đợt tái thả ĐVHD sau cứu hộ về môi trường tự nhiên với 22.163 cá thể tại các Vườn Quốc gia trên khắp cả nước. Đặc biệt, không chỉ trên địa bàn TP Hà Nội, Trung tâm còn cứu hộ, tiếp nhận ĐVHD từ các địa phương khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng trên cả nước, góp phần hỗ trợ các nỗ lực thực thi pháp luật về bảo vệ ĐVHD. M.D

### Lần đầu gắn chip định danh cho tác phẩm tại triển lãm Gốm nghệ thuật "Hiện linh"

Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2024, ngày 10/11, Bảo tàng Hà Nội phối hợp với Tạp chí Mỹ thuật khai mạc Triển lãm Gốm nghệ thuật "Hiện linh" của Giáo sư, Viện sĩ, Họa sĩ Ngô Xuân Bính.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng nhận định: Các tác phẩm gốm điêu khắc lần này của Giáo sư, Viện sĩ, Họa sĩ Ngô Xuân Bính chính là mạch nguồn không ngừng nghỉ mà ông muốn gửi gắm trong nhiều năm qua, nhằm góp phần quảng bá, giới thiệu văn hóa, lịch sử hình thành và phát triển lâu đời của Gốm Việt; nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của cha ông ta từ ngàn đời xưa; gắn kết, lan tỏa các giá trị truyền thống và hiện đại, tạo không gian sáng tạo mới, đưa mỹ thuật đến gần với cuộc sống; thể hiện tri thức và sự sáng tạo của con người Việt Nam...

Triển lãm gốm nghệ thuật "Hiện linh" giới thiệu gần 200 tác phẩm, mang dấu ấn nghệ thuật độc đáo của Giáo sư, Viện sĩ, Họa sĩ Ngô Xuân Bính. Đây cũng được coi là một trong những sự kiện tiêu biểu trong chuỗi các hoạt động tại không gian sáng tạo của Bảo tàng Hà Nội.

Triển lãm hướng đến việc quảng bá văn hóa và lịch sử lâu đời của Gốm Việt, nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Sự kiện cũng góp phần kết nối các giá trị truyền thống và hiện đại, tạo dựng không gian sáng tạo và đưa nghệ thuật gần gũi hơn với đời sống.

Đặc biệt, mỗi tác phẩm tại triển lãm Gốm "Hiện linh" sẽ được gắn một chip định danh tích hợp công nghệ chuỗi khối (blockchain) và kết nối không dây khoảng cách gần (NFC) để tạo nên một danh tính số duy nhất cho tác phẩm. Với ứng dụng này, người xem sẽ dùng NFC kết nối một chạm qua điện thoại thông minh để có được toàn bộ thông tin về tác phẩm. Đây là lần đầu tiên công nghệ này được áp dụng tại một cuộc triển lãm nghệ thuật ở Việt Nam. Triển lãm Gốm "Hiện linh" chính thức mở cửa từ hôm nay đến 31/12/2024 với rất nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn. Sự kiện là cầu nối để người xem trải nghiệm một hành trình tinh thần, nơi mà chất liệu gốm không chỉ là những tác phẩm vô tri mà đã thực sự "Hiện linh" như một sinh thể sống động.

ĐỨC ANH

"Chúng ta có thể thấy, việc hình thành trong người trẻ lối sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật và một trong những việc làm cần được chú trọng triển khai hàng đầu, và đây là cũng nội dung được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm và dành nhiều sự chỉ đạo, định hướng và triển khai. Và như chúng ta đã biết, trong bối cảnh chuyển đổi số như hiện nay, việc tiếp cận thông tin, tra cứu thông tin nói chung và thông tin về pháp luật nói riêng trở nên rất dễ dàng, về cơ bản các thông tin đều được cung cấp trên môi trường internet. Trong đó, lực lượng thanh niên hiện nay đang là lực lượng sử dụng internet thường xuyên và số lượng nhiều nhất. Đoàn viên, thanh niên Việt Nam hãy tiên phong trong tuân thủ pháp luật", TS. Ngô Quỳnh Hoa nhấn mạnh.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

Đưa xe trái phép gây tai nạn chết người phạt bao nhiêu năm tù?

● **Bạn đọc Vũ Sáu (Hà Nội)**  
**hỏi:** Gần đây tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu, Hà Nội một nhóm thanh, thiếu niên đi xe thành đoàn, phóng nhanh, lạng lách đã đâm và làm một người đi đường tử vong tại chỗ. Vụ việc gây bức xúc trong dư luận. Xin hỏi, hành vi đưa xe trái phép gây tai nạn chết người phạt bao nhiêu năm tù?

- **Luật sư Đoàn Thị Ánh Hồng - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội tư vấn:** Về xử phạt vi phạm hành chính, căn cứ Điều 34 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi khoản 19 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) quy định xử phạt người đưa xe trái phép, cô vũ đưa xe trái phép như sau: Phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm tụ tập để cõ vũ, kích động hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng, đuôi nhau trên đường hoặc đưa xe trái phép; đưa xe đạp, đưa xe đạp máy, đưa xe xích lô, đưa xe súc vật kéo, cưỡi súc vật chạy đua trái phép trên đường giao thông.

Phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với người đưa xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trái phép. Phạt tiền từ 20 - 25 triệu đồng đối với người đưa xe ô tô trái phép.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau: Thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 Nghị định 100/2019/NĐ-CP bị tịch thu

phương tiện (trừ súc vật kéo, cưỡi). Thực hiện hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 34 Nghị định 100/2019/NĐ-CP bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 3 - 5 tháng và tịch thu phương tiện.

Như vậy, về xử lý hành chính, hành vi đưa xe trái phép bị phạt tiền từ 1 - 25 triệu đồng, tùy theo hành vi, loại phương tiện điều khiển. Người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu phương tiện hoặc bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 3 - 5 tháng và bị tịch thu phương tiện.

Về xử lý hình sự, hành vi đưa xe trái phép có thể bị xử lý hình sự về tội Tổ chức đua xe trái phép; tội Đưa xe trái phép. Tùy thuộc hành vi, mức độ vi phạm người phạm tội có thể bị xử lý hình sự về một hoặc cả hai tội trên.

Đối với tội Tổ chức đua xe trái phép, căn cứ Điều 265 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: Người nào tổ chức trái phép việc đua xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ, thì bị phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100 - 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 4 - 10 năm: Tổ chức cho 10 xe tham gia trở lên trong cùng một lúc hoặc tổ chức 2 cuộc đua xe trở lên trong cùng một lúc. Tổ chức cá cược. Chống lại người có trách



● **Luật sư Đoàn Thị Ánh Hồng - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.**

nhệm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hoặc người có trách nhiệm giải tán cuộc đua xe trái phép. Tại nơi tập trung đông dân cư. Tháo dỡ thiết bị an toàn khỏi phương tiện đua. Làm chết người. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%. Gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Tái phạm về tội này hoặc tội đua xe trái phép.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 8 - 15 năm: Làm chết 2 người. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%. Gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt

tù 12 - 20 năm hoặc tù chung thân: Làm chết 3 người trở lên. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên. Gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng.

Đối với tội Đưa xe trái phép, căn cứ Điều 266 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: Người nào đưa trái phép xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc Điều 265 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. Gây thiệt hại về tài sản từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50 - 150 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 - 10 năm: Làm chết người. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%. Gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố

ý không cứu giúp người bị nạn. Tham gia cá cược. Chống lại người có trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hoặc người có trách nhiệm giải tán cuộc đua xe trái phép. Tại nơi tập trung đông dân cư. Tháo dỡ thiết bị an toàn khỏi phương tiện đua. Tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 - 15 năm: Làm chết 2 người. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%. Gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 - 20 năm: Làm chết 3 người trở lên. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên. Gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng.

Ngoài ra, trong trường hợp này, nếu các thanh niên nói trên chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô-tô thì người giao xe cho các thanh niên này có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 264 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ trong mức phạt tù cao nhất có thể lên tới 7 năm tù và người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 - 30 triệu đồng.

**GIA HẢI - QUỐC ANH**

**THÔNG BÁO**

**Về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá và bán đấu giá tài sản kê biên**

Căn cứ Điều 101 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);  
Căn cứ Bản án số 05/2022/DS-PT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An và Bản án số 26/2021/DS-ST ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Long An;  
Căn cứ các Quyết định thi hành án số 347/QĐ-CCHADS ngày 12 tháng 4 năm 2022 và Quyết định thi hành án số 221/QĐ-CCHADS ngày 21 tháng 2 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thành, tỉnh Long An;  
Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 08/QĐ-CCHADS ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thành;  
Căn cứ Thông báo về việc thỏa thuận lựa chọn tổ chức bán đấu giá số 1387/TB-CCHADS ngày 25/9/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thành;  
Căn cứ Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá số 1537/TB-CCHADS ngày 29/10/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thành;  
Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản số 457/TB-DG ngày 04/11/2024 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong.  
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thành thông báo cho: Ông Phan Văn Ngân, sinh năm 1967 và bà Tống Thị Bảy, sinh năm 1967; cùng địa chỉ: ấp Hoà Tân, xã Bắc Hoà, huyện Tân Thành, tỉnh Long An. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thành lựa chọn: Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong. Địa chỉ trụ sở: số 276, Quốc lộ 62, phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An để bán đấu giá tài sản kê biên và thẩm định giá của ông Phan Văn Ngân và bà Tống Thị Bảy cụ thể như sau:  
- Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 42, diện tích 11.812m<sup>2</sup> (diện tích tranh chấp hành lang bảo vệ kênh là 160m<sup>2</sup>, diện tích tăng 208m<sup>2</sup> do đo đạc xác định lại diện tích, phạm vi mở rộng bờ Kênh Hòa Tân với diện tích 208m<sup>2</sup> chưa thu hồi), loại đất LUC, tờ bản đồ số 06;  
- Công trình xây dựng trên đất:  
+ Nhà cấp 04 (xây dựng năm 2004): diện tích xây dựng 128,62m<sup>2</sup>, kết cấu móng, cột, đà BTCT, nền lát gạch ceramic, mái tole, xà gồ thép...; 01 khung của bằng sắt gắn liền với nhà chính (ngang 2,8m, dài 2,8m) và 08 cánh cửa bằng sắt (ngang 70cm, dài 2,35m) không có gắn kính; 05 khung cửa bằng sắt gắn liền với nhà chính (cửa số, ngang 1,8m, dài 1,6m) không có gắn kính; 12 cánh cửa sổ bằng sắt gắn liền với nhà chính (ngang 40cm, dài 1,4m) không có gắn kính; 04 cánh cửa sổ bằng sắt gắn liền với nhà chính (ngang 60cm, dài 1,4m) không có gắn kính...  
+ Nhà tiền chế: diện tích 82m<sup>2</sup>, cột bê tông cốt thép + cột gỗ, vách tole thiếc, mái tole thiếc, đỡ mái gỗ gộp, nền lát gạch ceramic...  
+ 01 hồ nước: ngang 2,48m, dài 3,15m, cao 1,2m.  
+ Kề bệ và bệ gác nền lát gạch ceramic.  
+ 01 sàn sàn kê kết cấu nền lát gạch ceramic.  
+ 01 sàn sàn kê kết cấu nền lát gạch ceramic; trên sân nước có 01 nhà vệ sinh ngang 1,5m, dài 1,9m, kết cấu nhà vệ sinh xây tường chưa tô, không có mái che.  
+ 01 cái ao: ngang 11m, dài 39m, ao sâu khoảng 3m, ao không có thả cá.  
- Cây trồng trên đất: 20 cây dừa loại D, 01 bụi tre loại B,

**THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ**

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phúc, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 - 0948.68.99.86.  
Bên có tài sản bán đấu giá: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB). Địa chỉ: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.  
Thời gian, địa điểm đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày 29/11/2024 tại số 03 Lý Văn Phúc, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM.  
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 396, TĐĐ số 16 tại Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang; Diện tích: 418,5m<sup>2</sup>; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.  
Giá khởi điểm: 10.958.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 1.095.800.000 đồng.  
Xem tài sản: Từ ngày 07/11/2024 đến ngày 26/11/2024 (trong giờ hành chính). Địa điểm: nơi có tài sản tọa lạc tại thửa đất số 396, TĐĐ số 16, tọa lạc tại Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang (liên hệ Mr.Trường, số ĐT 0856.682.862).  
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký: Xem giấy tờ về quyền sử dụng tài sản và các hồ sơ liên quan khác: Từ ngày 07/11/2024 đến ngày 26/11/2024 (trong giờ hành chính). Địa điểm: Số 03 Lý Văn Phúc, P.Tân Định, Quận 1, TP. HCM.  
Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Cty ĐGHĐ Vạn Thành An và nộp tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này.  
Điều kiện: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan (nếu có).  
(Chi tiết tham khảo tại hồ sơ đấu giá).

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN**

**THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN**

**Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:**  
1. Tài sản đấu giá: Hàng hóa, vật tư và máy móc, thiết bị theo Hợp đồng thuê chấp hành hóa, vật tư số 40.14.062.1840082.BD ngày 10/9/2014 đã ký giữa Công ty cổ phần truyền hình cáp Hà Nội, chi tiết như sau:  
1.1. Tầm sản Mero - mặt phủ HPL chi tiết theo hợp đồng kinh tế số 1808/HDKT/HCATV-VD ngày 21/8/2014 giữa Công ty cổ phần truyền hình cáp Hà Nội và Công ty cổ phần xây dựng và trang trí nội thất Viễn Đông.  
1.2. Máy móc thiết bị theo hợp đồng kinh tế số 24.BM/HS/HCATV.14 ngày 04/8/2014 giữa Công ty cổ phần truyền hình cáp Hà Nội và Công ty truyền thông BMTS.  
1.3. Các thanh chống đa năng và phụ kiện đi kèm theo hợp đồng kinh tế số 101-2014/CVL-HCATV/HDKT ngày 14/8/2014 giữa Công ty cổ phần truyền hình cáp Hà Nội và Công ty TNHH thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi.  
1.4. Tủ rack 19, bàn điều khiển, màn hình và phụ kiện theo hợp đồng kinh tế số 2014/TTTH-3C/01 ngày 14/8/2014 giữa Công ty cổ phần truyền hình cáp Hà Nội và Công ty TNHH 3C công nghiệp.  
1.5. Thiết bị điện tử theo hợp đồng kinh tế số 153/HĐMB-2014 giữa Công ty cổ phần truyền hình cáp Hà Nội và DTC-DELTA GmbH.  
1.6. Thiết bị theo Hợp đồng chuyển nhượng thiết bị số 80/2014/BTS-PAMA ngày 31/5/2014 giữa Công ty cổ phần truyền hình cáp Hà Nội và Công ty TNHH truyền thông và tin học Pama.  
1.7. Thiết bị theo hợp đồng số 2310/HDKT-TL-THCHN/14 giữa Công ty cổ phần truyền hình cáp Hà Nội và Công ty cổ phần thương mại và công nghệ Tân Long.  
1.8. Thiết bị theo hợp đồng kinh tế số HDL-CS-14-074/HCATV-HDL ngày 23/9/2014 giữa Công ty cổ phần truyền hình cáp Hà Nội và Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật HDL.  
1.10. Thiết bị điện tử theo hợp đồng kinh tế số 30.BM/HS/HCATV.14 giữa Công ty cổ phần truyền hình cáp Hà Nội và Công ty cổ phần công nghệ truyền thông BMTS.  
1.11. Thiết bị theo hợp đồng số 32/2015/HCATV-Sao Bắc ngày 10/01/2015.  
1.13. Hàng hóa theo hợp đồng mua bán số 38/HĐMB-2015 ngày 11/3/2015 giữa Công ty cổ phần truyền hình cáp Hà Nội và DCT-DELTA GmbH.  
1.14. Hàng hóa theo hợp đồng mua bán số 01/HANOICAB-DIGI ngày 22/8/2015 giữa Công ty cổ phần truyền hình cáp Hà Nội và DIGICAST PTE, LTD.  
1.15. Hàng hóa theo hợp đồng mua bán số 02/HANOICAB-DIGI ngày 22/8/2015 giữa Công ty cổ phần truyền hình cáp Hà Nội và DIGICAST PTE, LTD.  
2. Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Địa chỉ: Số 184, phố Khâm Thiên, phường Thọ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.  
3. Giá khởi điểm: 3.975.665.898 đồng (Ba tỷ, chín trăm bảy mươi lăm triệu, sáu trăm sáu mươi lăm nghìn, tám trăm chín mươi tám đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT và các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác. Người mua được tự do có trách nhiệm nộp các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, số hữu tài sản (nếu có) và chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định và chịu mọi chi phí tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển tài sản.  
4. Tiền đặt trước: 750.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi triệu đồng).  
5. Kế hoạch tổ chức đấu giá:  
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 31/10/2024 đến ngày 19/11/2024 tại trụ sở Công ty.  
- Thời gian xem giấy tờ và tài liệu liên quan: Từ ngày 31/10/2024 đến ngày 19/11/2024 tại trụ sở Công ty.  
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 07/11/2024 và ngày 08/11/2024 tại trụ sở Công ty cổ phần truyền hình cáp Hà Nội, địa chỉ: Số 30 Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.  
- Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước: Ngày 19/11/2024; ngày 20/11/2024 và đến 17h00 ngày 21/11/2024. Tiền đặt trước được nộp bằng cách thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty.  
- Điều kiện, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty theo nội dung Quy chế cuộc đấu giá do Công ty ban hành. Khách hàng khi đăng ký tham gia đấu giá phải đồng thời đăng ký mua tất cả các tài sản trên.  
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 10h30 ngày 22/11/2024 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng. Địa chỉ: Số 20, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.  
(Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính các ngày làm việc: Sáng từ 08h00 đến 12h00, chiều từ 13h00 đến 17h00; trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định).  
Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng.  
- Địa chỉ: Số 20, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. - Điện thoại: 02462.861.568.  
**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH HƯNG**

**CHI CỤC THADS HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH LONG AN**

# Bộ Công an đề xuất giải pháp ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong xác định giá đất

**Theo Bộ Công an, việc thẩm định giá đất theo phương pháp thặng dư phụ thuộc nhiều các ước tính chủ quan của thẩm định viên về giá và công ty thẩm định giá... có nguy cơ thất thoát cho ngân sách. Do đó, Bộ Công an đề xuất giải pháp ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong việc xác định giá đất.**

Như PLVN đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra đề nghị truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 16 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Dự án Khu đô thị biển Phan Thiết (Bình Thuận). Liên quan vụ án này, Bộ Công an đã đề xuất giải pháp ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong xác định giá đất.

## "Kê hờ" tội phạm sử dụng

Theo Kết luận điều tra, các bị can có sai phạm trong việc phê duyệt giá với hơn 10ha đất ở quy hoạch nhà cao tầng tại dự án trái quy định, gây thiệt hại hơn 154 tỷ đồng. Ngoài ra, việc định giá với hơn 25ha nhà thấp tầng cũng trái pháp luật, gây thiệt hại 154 tỷ đồng. Hành vi phạm tội của các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số hơn 308 tỷ đồng.

Để xảy ra sai phạm có hành vi của một số cán bộ thẩm định giá khi xác định giá đất là hơn 2,57 triệu đồng/m<sup>2</sup> không sát với giá thị trường. Ngoài ra, các bị can cũng làm trái kết luận của Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận...

Theo Bộ Công an, phương pháp thặng dư là phương pháp phổ biến, được sử dụng



● Ảnh minh họa.

để xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đối với thửa đất, khu đất có tiềm năng phát triển để sử dụng cao nhất và tốt nhất. Trong khi đó, quy định Luật Đất đai, các nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa quy định chi tiết về cách thức thực hiện phương pháp thặng dư tại thời điểm xác định giá đất.

Từ những hạn chế, bất cập trong quy định pháp luật về đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành nêu trên, Bộ Công an cho rằng, việc thẩm định giá đất theo phương pháp thặng dư phụ thuộc nhiều các ước tính chủ quan của thẩm định viên về giá và công ty thẩm định giá. Từng công ty thẩm định giá và các địa phương vận dụng tùy tiện, không thống nhất làm cách thức xác định giá trị quyền sử dụng đất khác nhau và cùng một khu đất nhưng mỗi

công ty thẩm định giá lại cho ra kết quả định giá khác nhau, có nguy cơ thất thoát cho ngân sách... Đây là sơ hở, thiếu sót, bất cập chính mà tội phạm thường sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

## Giải pháp ngăn chặn tiêu cực trong xác định giá đất

Để phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất theo phương pháp thặng dư theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là ngăn chặn, từng bước hạn chế tiến tới triệt tiêu việc áp dụng các yếu tố chủ quan trong xác định giá đất theo phương pháp thặng dư mà tội phạm thường lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội cũng như các hành vi tiêu cực, tham nhũng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề xuất nhiều giải pháp.

Cụ thể, Bộ Công an kiến nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo, đề xuất Thủ

tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực đất đai để hướng dẫn chi tiết, cụ thể từng bước trong phương pháp thặng dư, xây dựng các tiêu chuẩn. Cụ thể, chuẩn hóa các yếu tố giá định, bao quát các trường hợp trên thực tế bảo đảm tính thống nhất trong quá trình áp dụng, đặc thù giữa các địa phương. Có cơ chế giám sát về việc xây dựng các yếu tố giá định tại từng địa phương, phòng ngừa ngăn chặn việc điều chỉnh các giá định theo mục đích cá nhân của các bên liên quan. Hoàn thiện hệ thống dữ liệu về giá đất quốc gia và các công cụ hỗ trợ thẩm định giá...

Kiến nghị chỉ đạo Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, cơ quan rà soát, tiến hành thanh tra việc áp dụng phương pháp thặng dư để xác định giá đất cụ thể trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án đầu tư, phát triển nhà ở thương mại tại các địa phương. Trong thời gian tới cần tăng cường thanh tra định kỳ và đột xuất, tập trung kiểm tra việc thu thập thông tin, dữ liệu thị trường (đầu vào) đưa vào tính toán trong phương án giá đất... để giám sát chặt chẽ việc thực hiện phương pháp thặng dư và ngăn chặn kịp thời các hành vi tiêu cực.

Ngoài ra, Bộ Công an kiến nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, cơ quan chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thẩm định giá, yêu cầu các công ty phải công khai quy trình, phương pháp và các giá định sử dụng trong quá trình xác định giá trị đất...; nghiên cứu xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ thẩm định viên.

Đồng thời tiến hành thanh tra, kiểm tra các công ty thẩm định giá, kịp thời phát hiện vi phạm trong việc thực hiện các hợp đồng tư vấn xác định giá đất tại các dự án đất đai, đầu tư phát triển nhà ở thương mại, chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm... **HỒNG MÂY**

## THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN 3

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Văn Lang; Số 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.  
Người có tài sản đấu giá: Trường Đại học Thương Mại; Địa chỉ: Số 79 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

- Tài sản đấu giá: Quyền thuê trọn gói cả 2 công tin, Công-tin số 01, Công-tin số 02 trong vòng 32 tháng
- Giá khởi điểm, bước giá:  
Công-tin số 01: 614.810.464 đ (Bằng chữ: Sáu trăm mười bốn triệu, tám trăm mười nghìn, bốn trăm sáu mươi tư đồng)  
Công-tin số 02: 614.810.464 đ (Bằng chữ: Sáu trăm mười bốn triệu, tám trăm mười nghìn, bốn trăm sáu mươi tư đồng)  
\* Ghi chú: Mức giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, tiền thuê đất
- Tổng tiền đặt trước: 240.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi triệu đồng),  
-Thời gian nộp từ ngày 20/11/2024, 21/11/2024 và 22/11/2024
- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 14/11/2024 đến 17h00 ngày 22/11/2024;  
thời gian nộp phiếu trả giá 22/11/2024 (trong giờ hành chính) tại Số 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ thành chính ngày 18/11/2024 và 19/11/2024 tại: Số 79 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 25 tháng 11 năm 2024 tại Số 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo Quy chế đấu giá. Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Số 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Điện thoại: 024.6290.1638.

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VĂN LANG**

## THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phục, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 - 0948.68.99.86.  
Bên có tài sản bán đấu giá: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB). Địa chỉ: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.  
Thời gian, địa điểm đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày 29/11/2024 tại số 03 Lý Văn Phục, P.Tân Định, Quận 1, TP. HCM.  
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 396, TĐĐ số 16, tọa lạc tại Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang; Diện tích: 418,5m<sup>2</sup>; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài;  
Giá khởi điểm: 10.958.000.000đồng. Tiền đặt trước: 1.095.800.000đồng.  
Xem tài sản: Từ ngày 07/11/2024 đến ngày 26/11/2024 (trong giờ hành chính). Địa điểm: nơi có tài sản tọa lạc tại thửa đất số 396, TĐĐ số 16, tọa lạc tại Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang (liên hệ Mr.Trường, số ĐT 0856.682.862).  
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký: Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và các hồ sơ liên quan khác: Từ 07/11/2024 đến 26/11/2024 (trong giờ hành chính). Địa điểm: Số 03 Lý Văn Phục, P.Tân Định, Quận 1, TP. HCM;  
Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Cty ĐGHĐ Vạn Thành An và nộp tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này.  
Điều kiện: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan (nếu có).  
(Chi tiết tham khảo tại hồ sơ đấu giá).

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN**

## THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

**Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:**

- Tài sản đấu giá: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 07, tờ bản đồ số: 00, diện tích đất 120m<sup>2</sup> tại khu tái định cư 3, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (nay là số 158, dãy 3, tổ 4, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 277974, số vào sổ cấp GCN: CH-00657 do UBND quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cấp ngày 07/02/2013 cho bà Nguyễn Thị Ban.
- Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Địa chỉ: Lô 3, thửa 8, Khu hành chính mới, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Giá khởi điểm: 24.906.000.000 đồng (Hai mươi tư tỷ, chín trăm linh sáu triệu đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT và các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác. Người mua được tài sản có trách nhiệm nộp các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, sở hữu tài sản và chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.
- Tiền đặt trước: 4.900.000.000 đồng (Bốn tỷ, chín trăm triệu đồng).
- Kế hoạch tổ chức đấu giá:  
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ; nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 11/11/2024 đến ngày 03/12/2024 tại trụ sở Công ty.  
- Thời gian xem GCNQSDĐ và tài liệu liên quan: Từ ngày 11/11/2024 đến ngày 03/12/2024.  
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 18/11/2024 và ngày 19/11/2024 tại thửa đất số: 07, tờ bản đồ số: 00, tại khu tái định cư 3, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (nay là số 158, dãy 3, tổ 4, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).  
- Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước: Ngày 03/12/2024, ngày 04/12/2024 và đến 17h00 ngày 05/12/2024. Tiền đặt trước được nộp bằng cách thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty.  
- Điều kiện, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty theo nội dung Quy chế cuộc đấu giá do Công ty ban hành.  
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 15h00 ngày 06/12/2024 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng. Địa chỉ: Số 20, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.  
(Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính các ngày làm việc: Sáng từ 08h00 đến 12h00, chiều từ 13h00 đến 17h00; trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định).  
Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng.  
- Trụ sở: Số 20, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. - Điện thoại: 02462.861.568

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH HƯNG**

## THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phục, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 - 0948.68.99.86.  
Bên có tài sản bán đấu giá: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB). Địa chỉ: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.  
Thời gian, địa điểm đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày 20/11/2024 tại số 03 Lý Văn Phục, P.Tân Định, Quận 1, TP. HCM.  
Tài sản đấu giá:  
Tài sản 1: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 1850, TĐĐ số 29, tọa lạc tại Xã Tân Phú Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp; Diện tích: 162,5m<sup>2</sup>; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài;  
Tài sản 2: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 1920, TĐĐ số 29, tọa lạc tại Xã Tân Phú Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp; Diện tích: 350,1m<sup>2</sup>; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở: 80,2m<sup>2</sup>, Đất trồng cây lâu năm: 269,9m<sup>2</sup>; Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài, Đất trồng cây lâu năm: sử dụng đến ngày 15/10/2043;  
Tài sản 3: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 1849, TĐĐ số 29, tọa lạc tại Xã Tân Phú Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp; Diện tích: 178,7m<sup>2</sup>; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài;  
Tài sản 4: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 1920, TĐĐ số 29, tọa lạc tại Xã Tân Phú Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp; Diện tích: 131,3m<sup>2</sup>; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở: 89,2m<sup>2</sup>, Đất trồng cây lâu năm: 42,1m<sup>2</sup>; Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài, Đất trồng cây lâu năm: sử dụng đến ngày 15/10/2043  
Tài sản 5: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 1851, TĐĐ số 29, tọa lạc tại Xã Tân Phú Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp; Diện tích: 164,9m<sup>2</sup>; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài  
Giá khởi điểm: 3.341.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 334.100.000 đồng  
Xem tài sản: Từ 07/11/2024 đến 18/11/2024 (trong giờ hành chính). Địa điểm: nơi có tài sản tọa lạc tại thửa đất số 1849, 1850, 1851, 1920, 1921, TĐĐ số 29, tọa lạc tại Xã Tân Phú Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp (liên hệ Mr.Trường, số ĐT 0856.682.862).  
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký: Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và các hồ sơ liên quan khác: Từ 07/11/2024 đến 18/11/2024 (trong giờ hành chính). Địa điểm: Số 03 Lý Văn Phục, P.Tân Định, Quận 1, TP. HCM;  
Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Cty ĐGHĐ Vạn Thành An và nộp tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này.  
Điều kiện: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan (nếu có).  
(Chi tiết tham khảo tại hồ sơ đấu giá).

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN**







**THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN**

Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Điền  
Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Thái Bình Hưng. Số B20 Khu Bến Đình 3, phường 9, TP. Vũng Tàu  
Tài sản đấu giá: Tàu đánh cá, số 417/07, số đăng ký BV-4424-TS, đã được Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh BR-VT cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá ngày 02/11/2007. Máy chính, loại máy HINO, số máy 18341; công suất 280; nơi chế tạo Nhật Bản; thân vỏ gỗ: GKD: 59.049.000 đồng  
Tiền đặt trước: 10% GKD của tài sản. Đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ: Từ ngày 11/11/2024 đến ngày 25/11/2024 (Trong giờ hành chính).  
Bán đấu giá: Lúc 08h ngày 28/11/2024 tại Chi nhánh Cty, số 1 Lô R, Lương Thế Vinh, P9, TP. Vũng Tàu.  
Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia ĐG: Thực hiện theo quy định của pháp luật, được quy định trong quy chế cuộc bán đấu giá tài sản này. Mọi chi tiết liên hệ tại Chi nhánh Cty số 1 Lô R Lương Thế Vinh, P9, TP. VTầu. ĐT: 0254.3573968.

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÁI BÌNH HƯNG**

**THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN**

Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Điền  
Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Thái Bình Hưng  
- QSD đất diện tích 592,4m2 (trong đó 300m2 đất ở) thửa đất 101, bản đồ số 42 tại xã Phước Hưng, H. Long Điền. Được UBND huyện Long Điền cấp giấy CNQSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 914744 ngày 11/02/2015 (diện tích theo giấy CNQSDĐ là 635,5m2).  
- QSD đất diện tích 114,6m2 (50m2 đất ở) thửa đất 491, bản đồ số 42 tại xã Phước Hưng, H. Long Điền. Được UBND huyện Long Điền cấp giấy CNQSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 914742 ngày 11/02/2015 (diện tích theo giấy CNQSDĐ là 117,6m2).  
- QSD đất diện tích 71,1m2 thửa đất 291, bản đồ số 42 tại xã Phước Hưng, H. Long Điền, được UBND huyện Long Điền cấp giấy CNQSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 781244 ngày 15/10/2018.  
Tài sản trên đất: 01 căn nhà ở, 01 trệt, 01 lầu và một số cây trồng GKD: 8.128.255.441 đồng  
Tiền đặt trước: 10% GKD. Mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 11/11/2024 đến ngày 30/11/2024 (Trong giờ hành chính).  
Bán đấu giá: Lúc 09h ngày 03/12/2024 tại Chi nhánh Cty, số 1 Lô R, Lương Thế Vinh, P9, TP. Vũng Tàu.  
Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia ĐG: Thực hiện theo quy định của pháp luật, được quy định trong quy chế cuộc bán đấu giá tài sản này. Chi tiết liên hệ tại Chi nhánh Cty số 1 Lô R Lương Thế Vinh, P9, TP. VTầu. ĐT: 0254.3573968.

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÁI BÌNH HƯNG**

**THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ**

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: Số nhà B5 Nơ 5 (nay là số nhà B5 Lô 5) Khu ĐTM Định Công, P.Định Công, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội.ĐT liên hệ: 0822267799 (Chi Hoa).  
Bên có tài sản bán đấu giá: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, địa chỉ: Số 77 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. ĐT: 0243.9423388.  
Thời gian, địa điểm đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 02/12/2024 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: Số nhà B5 Nơ 5 (nay là số nhà B5 Lô 5) Khu ĐTM Định Công, P.Định Công, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội.  
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 431473, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H-00305 do UBND thành phố Hà Đông (Hà Tây cũ) nay là Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cấp ngày 08/05/2009 cho bà Đặng Thị Quyên. Thửa đất số: 830A, Tờ bản đồ: 05, Diện tích: 35,85m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 35,85m2; Mục đích sử dụng: Đất ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận QSD đất do chuyển nhượng QSD đất. Ghi chú: Tài sản trên đất là ngôi nhà cấp 4.  
Giá khởi điểm: 2.344.590.000 đồng. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.  
Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 27/11/2024 đến ngày 29/11/2024 (trong giờ hành chính). Địa điểm: Thửa đất số: 830A, tờ bản đồ: 05, Tờ 3 - Khu Văn Quán - Phường Văn Quán, Thành phố Hà Đông - Hà Nội (nay là Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội) (liên hệ Mrs Hoa, số ĐT 0822267799).  
Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đăng ký Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và các hồ sơ liên quan khác: Từ ngày 11/11/2024 đến 17 giờ ngày 29/11/2024 (Thứ 2 đến thứ 6, trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: Số nhà B5 Nơ 5 (nay là số nhà B5 Lô 5) Khu ĐTM Định Công, P.Định Công, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội.  
Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Hà Nội. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này.  
Điều kiện: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan (nếu có).  
(Chi tiết tham khảo tại hồ sơ đấu giá).

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN - CHI NHÁNH HÀ NỘI**

**THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN**

1.Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn (Cty Đông Sài Gòn)  
Trụ sở: SAV.3-01.30, Tầng 01, Tháp 3, The Sun Avenue - Số 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.  
2.Người có tài sản đấu giá: Agribank CN An Phú-310-312-314 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM  
Bên được ủy quyền: Agribank AMC LTD-ĐCĐKKĐ: Tầng 08, tầng 09, số nhà 135 Lạc Long Quân, P.Ngành Đò, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.  
3.Tài sản đấu giá: QSDĐ, QSHNƠ và TSKGLVD thuộc TĐ số 82; TĐĐ số 8 tại 309 Bình Quới, P.28, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Cụ thể: Thửa đất: DT: 3071,2 m2; HTSD: Riêng: 3071,2 m2; MĐSD: OTD; THSD: Lâu dài. TSKGLVD: Nhà ở; DTXD: 96m2; DT sản: 96m2; Kết cấu: Vách gạch, mái tôn; Cáp; 3; Số tầng: 1+ sân theo GCN QSDĐ, QSHNƠ và TSKGLVD số BU 374979, số vào sổ cấp GCN: CH01290 do UBND Q.Bình Thạnh cấp ngày 23/05/2014, CN chuyển nhượng ngày 16/09/2014.  
4.Giá khởi điểm: 154.400.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 15.440.000.000 đồng.  
5.Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: KH nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở Cty Đông Sài Gòn từ ngày 07/11/2024 đến hết ngày 02/12/2024.  
Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.  
6.Thời gian và địa điểm xem tài sản, hồ sơ pháp lý giấy tờ về tài sản: Trong giờ hành chính ngày 21/11/2024 và ngày 22/11/2024. Xem TS tại nơi có TS. Xem hồ sơ pháp lý tại Trụ sở Cty Đông Sài Gòn.  
7.Ngày giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 đến 17h00 các ngày 02/12/2024, 03/12/2024, 04/12/2024 (Bằng hình thức chuyển khoản).  
8.Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 10h00 ngày 05/12/2024 tại Trụ sở Cty Đông Sài Gòn.  
9.Để biết thông tin vui lòng liên hệ:  
Agribank AMC LTD-Số 3-5 Hồ Tùng Mậu, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM. ĐT: 0938.180.375.  
Agribank CN An Phú-310-312-314 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM. ĐT: 0938685568 (Mr.Trung).  
Cty Đông Sài Gòn-SAV.3-01.30, Tầng 01, Tháp 3, The Sun Avenue - Số 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.66865120.

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG SÀI GÒN**

**THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ**

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phục, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 - 0948.68.99.86.  
Bên có tài sản bán đấu giá: Trường THPT Trung Phú - Địa chỉ: 1318 ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM;  
Thời gian, địa điểm đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 21/11/2024, tại số 03 Lý Văn Phục, P.Tân Định, Quận 1, TP. HCM.  
Tài sản đấu giá: Quyền thế, quản lý, khai thác dịch vụ Cẩn tin, bãi xe của trường THPT Trung Phú (Địa chỉ: 1318 ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM); Diện tích mặt bằng khai thác: 645m2 (Trong đó: Diện tích cần tin: 165m2; Diện tích bãi xe: 480m2); Thời gian khai thác: 02 năm học từ năm học (Tuương đương 18 tháng khai thác);  
Giá khởi điểm: 505.764.000 đồng/02 năm học - Tương đương 18 tháng. Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) nhưng không bao gồm các chi phí điện, nước, và sinh phát sinh.....Tiền đặt trước: 50.600.000 đồng  
Xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 11/11/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/11/2024. Địa điểm: 1318 ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM.  
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký; xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và các hồ sơ liên quan khác: Trong giờ hành chính từ ngày 11/11/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/11/2024 tại Cty Vạn Thành An - Đ/c: Số 03 Lý Văn Phục, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM.  
Thời gian nộp tiền đặt trước, phiếu trả giá: Trong giờ hành chính từ ngày 18/11/2024 đến 17 giờ 00 ngày 20/11/2024.  
Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Cty ĐGHĐ Vạn Thành An và nộp khoản tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này.  
Điều kiện Các khách hàng có nhu cầu, không thuộc các đối tượng quy định tại K4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản cùng các quy định pháp luật khác có liên quan (nếu có); đáp ứng và/hoặc cam kết đáp ứng các nội dung về khai thác của Nhà trường (Chi tiết tham khảo tại hồ sơ đấu giá).

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN**

**THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ**

**Chi nhánh Nam Định - Công ty Đấu giá hợp danh VNA: Địa chỉ: Xóm 15, Trung Lễ, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, tổ chức đấu giá:**  
- Tài sản đấu giá:  
+ Tài sản 01: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 159, tờ bản đồ số 35, diện tích 78m2, địa chỉ: Tờ 13, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BP 892304; Số vào sổ cấp GCN: CH00005/422 Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 do UBND huyện Ý Yên cấp ngày 25/01/2014 đúng tên ông Đỗ Văn Tích và bà Hoàng Thu Hiến. Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất gồm 01 nhà 03 tầng được xây dựng năm 2017 có diện tích (dài 9,9m x rộng 7,1m) x 03 tầng = 204,48m2. Hiện trạng thửa đất không có ngõ đi riêng, lối vào duy nhất đi qua thửa 161 đi vào thửa 159.  
+ Tài sản 02: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 161, tờ bản đồ số 35, diện tích 324m2, địa chỉ: Tờ 13, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 007887 do UBND huyện Ý Yên cấp ngày 15/3/1992; ngày 28/7/2017 tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Nam Định - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ý Yên đã xác nhận tặng cho ông Đỗ Văn Tích và bà Hoàng Thu Hiến. Tài sản khác gắn liền với đất gồm 01 nhà nhỏ mái bằng 02 tầng có diện tích (dài 13,9m x rộng 10,5m) x 02 tầng = 145,95m2. (Trong đó tầng 01 là tầng hầm và tầng 02 gồm phòng khách, phòng ngủ) cùng công trình phụ (bao gồm: Bàn mái lợp tôn phía sau nhà diện tích 29.19m2; hệ thống khung inox phía trước nhà có diện tích 60,9m2; cống vào nhà xây trụ, cảnh cổng inox 06 cánh).  
- Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ý Yên; Địa chỉ: Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.  
- Giá khởi điểm:  
+ Tài sản 01: 1.454.314.000 đồng.  
+ Tài sản 02: 3.005.108.000 đồng.  
Tài sản được bán riêng lẻ. Mục giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí có liên quan về việc chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật. Khách hàng trúng đấu giá tự chịu thuế, phí, phí công chứng, lệ phí liên quan đến việc phả đở, vận chuyển, bốc xếp, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản (nếu có).  
- Tiền đặt trước:

+ Tài sản 01: 100.000.000 đồng.  
+ Tài sản 02: 300.000.000 đồng.  
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/tài sản.  
- Tham khảo hồ sơ, bản hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00' ngày 11/11/2024 đến 16h00' ngày 02/12/2024 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật) tại Trụ sở Chi nhánh Nam Định - Công ty Đấu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Xóm 15, Trung Lễ, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.  
- Xem tài sản: Từ 08h00'-16h00' ngày 21/11/2024 và ngày 22/11/2024 tại:  
+ Tài sản 01: Thửa đất số 159, tờ bản đồ số 35, diện tích 78m2, địa chỉ: Tờ 13, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.  
+ Tài sản 02: Thửa đất số 161, tờ bản đồ số 35, diện tích 324m2, địa chỉ: Tờ 13, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.  
- Nộp tiền đặt trước: Bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của Chi nhánh từ ngày 02/12/2024 đến ngày 04/12/2024.  
Tiền đặt trước của khách hàng nộp phải báo có về tài khoản của Chi nhánh trong 17h00' ngày 04/12/2024.  
- Điều kiện khách hàng tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện khác tham gia đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.  
- Tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên vao:  
+ Thời gian:  
\* Tài sản 01: 11h00' ngày 05/12/2024.  
\* Tài sản 02: 10h00' ngày 05/12/2024.  
+ Địa điểm: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ý Yên; Địa chỉ: Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.  
- Trường hợp trước khi mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá, hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký tham gia đấu giá.  
Thời gian làm việc trong giờ hành chính. Liên hệ ĐT: 0989.993.139 hoặc 0973.247.815.

**CHI NHÁNH NAM ĐỊNH - CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VNA**

**THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN**

**Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:**  
1. Tài sản đấu giá gồm: Quyền sử dụng 317,7 m2 đất ở tại nông thôn tại thửa đất số 56, tờ bản đồ số 02, địa chỉ: Cụm 9, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 495947, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H 00198 do UBND huyện Đan Phượng cấp ngày 28/5/2007, đã đăng ký sang tên cho ông Nguyễn Xuân Phán tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đan Phượng ngày 22/9/2010.  
(Lưu ý: Trên đất có các tài sản: 01 nhà cấp 4 diện tích 67,6 m2, 01 nhà tạm (chúong lợn cũ) diện tích 27,5 m2, 01 nhà bếp diện tích 15,7 m2, 03 cây bưởi diameter 10 cm, mái lợp tôn các sàn diện tích 33 m2, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội không kê biên căn cứ theo Bản án số 22/2019/DS-ST ngày 29/11/2019 của Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Tài sản gắn liền với thửa đất số 56, tờ bản đồ số 02, địa chỉ: Cụm 9, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội được xử lý theo quy định tại điểm 4, khoản 19, Điều 1 Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính Phủ về giao dịch bảo đảm quy định: Trong trường hợp chi thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất và người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì khi xử lý quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được tiếp tục sử dụng đất theo như thỏa thuận giữa người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Quyền và nghĩa vụ giữa bên thế chấp và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển giao cho người mua, người nhận chính quyền sử dụng đất).  
2. Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Địa chỉ: Số 99, phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.  
3. Giá khởi điểm: 1.707.149.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm linh bảy triệu, một trăm bốn mươi chín nghìn đồng). Giá bán chưa bao gồm các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác. Người mua được tài sản có trách nhiệm nộp các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, sở hữu tài sản.  
4. Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).  
5. Kế hoạch tổ chức đấu giá:  
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ; nhận hồ sơ tham gia đấu giá; đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 07/11/2024 đến ngày 02/12/2024 tại trụ sở Công ty.  
- Thời gian xem GCNQSDĐ và tài liệu liên quan: Từ ngày 07/11/2024 đến ngày 02/12/2024 tại trụ sở Công ty.  
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 18/11/2024 và ngày 19/11/2024 tại thửa đất số 56, tờ bản đồ số 02, địa chỉ: Cụm 9, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.  
- Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước: Ngày 02/12/2024, ngày 03/12/2024 và đến 17h00 ngày 04/12/2024. Tiền đặt trước được nộp bằng các thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty.  
- Điều kiện, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty theo nội dung Quy chế cuộc đấu giá do Công ty ban hành.  
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 05/12/2024 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng. Địa chỉ: Số 20, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.  
(Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính các ngày làm việc: Sáng từ 08h00 đến 12h00, chiều từ 13h00 đến 17h00; trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định).  
Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng.  
- Địa chỉ: Số 20, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.  
- Điện thoại: 02462.861.568

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THÀNH HƯNG**



TP HỒ CHÍ MINH:

# Bệnh viện JT Angel phát thông báo về việc “bị vu khống trên mạng xã hội”

Mới đây, Bệnh viện (BV) Thẩm mỹ JT Angel (số 852, đường An Dương Vương, phường 13, quận 6, TP HCM) vừa phát đi thông báo về vấn đề một số thông tin liên quan BV chưa được kiểm chứng, đã bị một số tài khoản mạng xã hội phát tán trên mạng.

Trước đó, một số tài khoản trên mạng xã hội đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, chưa được cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn kết luận liên quan BV Thẩm mỹ JT Angel. Một số tài khoản còn liên tục kêu gọi cộng đồng mạng “tẩy chay” các dịch vụ khám, chữa bệnh của BV Thẩm mỹ JT Angel. “Sự việc làm ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần của tất cả cán bộ, công nhân viên cũng như hoạt động của BV, khiến BV rơi vào khủng hoảng truyền thông, doanh thu sụt giảm”, đại diện BV nói.

Đại diện BV cũng cho biết, với các hoạt động livestream của BV Thẩm mỹ JT Angel, là một hoạt động định kỳ hàng ngày; đã xảy ra tình trạng một số tài khoản mạng xã hội thường xuyên công kích, đưa các bình luận với ngôn từ miệt thị, phản cảm, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bác sĩ, nhân viên y tế, Ban Giám đốc BV Thẩm mỹ JT Angel; là vi phạm pháp luật.

BV Thẩm mỹ JT Angel cho rằng “hiện là nạn nhân trực tiếp từ những bạo lực ngôn từ, vu khống trên không gian mạng”. “Chúng tôi đã tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật và cam kết chịu trách nhiệm khi có quyết định từ phía cơ quan thẩm quyền”, đại diện BV nói.

Trao đổi với Báo PLVN, đại diện BV Thẩm mỹ JT Angel cho biết luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý kiến để khắc phục những vấn đề còn hạn chế, chưa hài lòng với khách hàng, trên cơ sở thượng tôn pháp



● BV Thẩm mỹ JT Angel tại số 852 đường An Dương Vương, phường 13, quận 6, TP HCM.

(Ảnh trong bài: Phạm Thanh)

luật. BV gửi lời xin lỗi đến tất cả khách hàng liên quan đến những ồn ào không đáng có nêu trên. Đại diện BV cho biết đã tạm thời dừng hoạt động livestream để tập trung cung cấp hồ sơ và làm việc với các cơ quan chức năng về sự việc. Ngoài ra, tất cả các hoạt động về chuyên môn tại BV vẫn diễn ra bình thường.

Được biết, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội do UBND TP HCM tổ chức ngày 7/11/2024, đại diện Công an TP HCM đã thông tin về vấn nạn xuất hiện một số phiên livestream với mục đích công kích, xúc phạm người khác trên mạng xã hội. Đại diện Công an TP HCM nhận định, những phiên livestream công kích, xúc phạm người khác có thể tạo điều kiện cho những đối tượng xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: Dàn dựng, xuyên tạc sự thật, tung tin sai trái, thất thiệt với ngôn từ, nội dung phản cảm, thô tục, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Theo đại diện Công an TP HCM, để lành mạnh hóa môi trường mạng xã hội, góp phần thúc đẩy, bảo đảm tự do ngôn luận của các tổ chức, cá nhân, mỗi người dân cần nhận thức đúng đắn về quyền tự



● Hiện nay tất cả các hoạt động về chuyên môn tại BV Thẩm mỹ JT Angel vẫn diễn ra bình thường.

do ngôn luận, nêu cao ý thức trách nhiệm khi ứng xử trên mạng xã hội, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật khi sử dụng không gian mạng.

Với các phiên livestream có nội dung công kích người khác, đề nghị người dân không tham gia ủng hộ, bình luận; và lên án với các hành vi sai trái; thông báo đến cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, để lực lượng chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

PHẠM THANH

chưa tham gia để có giải pháp tập trung phát triển người tham gia đạt chỉ tiêu bao phủ. BHXH TP cũng sẽ đôn đốc các tổ chức dịch vụ thu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan BHXH và Ban Chỉ đạo cấp xã thực hiện chỉ tiêu thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, tích cực tuyên truyền, vận động người tham gia liên tục, tham gia mới bảo đảm đạt chỉ tiêu được giao.

Đặc biệt, đơn vị tăng cường phối hợp chặt chẽ UBND huyện có những xã đạt và đang đề nghị công nhận nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, bảo đảm duy trì đạt chỉ tiêu tỷ lệ độ bao phủ BHYT theo quy định. NGUYỄN THUẬN

KHOA LUẬT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ:

## Phổ biến, giáo dục pháp luật dưới hình thức “phiên tòa giả định”

Khoa Luật, Trường Đại học (ĐH) Cần Thơ (TP Cần Thơ) vừa tổ chức “phiên tòa giả định” mục đích nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của viên chức, người lao động, sinh viên tại trường.

Theo Ban Tổ chức, “phiên tòa giả định” không chỉ là một hoạt động học thuật, mà còn là sân chơi bổ ích, giúp các em sinh viên có cơ hội áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Đồng thời, đây cũng là dịp để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho các em sinh viên. Từ đó, giúp các em sinh viên nâng cao nhận thức và hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng, bảo vệ và chấp hành các quy định pháp luật.

Tại “phiên tòa giả định”, các sinh viên Khoa Luật đã thể hiện một vụ án có ý gây thương tích giữa các em sinh viên tại một trường ĐH, nguyên nhân chính dẫn đến hành vi gây án của các bị cáo trong vụ án giả định, là từ mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Nội dung “phiên tòa giả định” xoay quanh những vấn đề thực tiễn như: Trình tự, thủ tục, diễn biến một phiên tòa sơ thẩm hình sự; các quy định pháp luật về tội danh “Cố ý gây thương tích”; quyền, nghĩa vụ của những cá nhân tham gia phiên tòa; kỹ năng tranh luận, tư duy phản biện...

Sau khi kết thúc “phiên tòa giả định”, các đại biểu tham dự đã đánh giá, nhận xét và đặt nhiều câu hỏi để giao lưu với các sinh viên nhằm bổ sung, hỗ trợ cho tất cả các nội dung “phiên tòa giả định” đã nêu ra mà một số sinh viên chưa kịp cập nhật.

Chia sẻ với PLVN, đa phần các sinh viên cho biết, bên cạnh những kiến thức pháp luật, kỹ năng thực tế; thì thông qua “phiên tòa giả định”, các sinh viên được tiếp thu nhiều kiến thức, thông điệp liên quan đến văn hoá ứng xử học đường cũng như hậu quả, hệ lụy của hành vi bạo lực học đường.

PGS.TS Phan Trung Hiền, Trưởng Khoa Luật Trường ĐH Cần Thơ cho biết, “phiên tòa giả định” là một hoạt động ý nghĩa, vì không chỉ là buổi tuyên truyền, PBGDPL, mà còn là dịp giúp các sinh viên có cơ hội áp dụng những kiến thức lý thuyết vào thực tế, cũng như để các em hiểu rõ hơn về các quy trình tố tụng, các nguyên tắc pháp lý và những giá trị cốt lõi mà ngành luật hướng tới.

Đánh giá về tình huống của “phiên tòa giả định”, PGS.TS Hiền cho rằng, đây là một vấn đề rất thực tế và gần gũi với cuộc sống của chúng ta, đặc biệt trong thời đại công nghệ số hiện nay. Thông qua phiên tòa, giúp các sinh viên rút ra những bài học đúng đắn về cách ứng xử văn minh trên mạng xã hội, văn hoá ứng xử, nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật. LONG VĨNH

## BẢO HIỂM XÃ HỘI TP CẦN THƠ:

### Nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Cần Thơ đã triển khai nhiều biện pháp và huy động sự tham gia của toàn hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động với nhiều hình thức phong phú; nội dung, cách thức truyền thông liên tục được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với từng nhóm đối tượng; nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

Tính đến 31/10/2024, toàn TP đã có

hơn 1,1 triệu người tham gia BHYT (đạt 93,24% kế hoạch giao, tăng 17.770 người so với cùng kỳ), tiền gần hơn đến mục tiêu đạt hơn 93,5% bao phủ cho cả năm.

Ông Trần Văn Khải (Phó Giám đốc BHXH Cần Thơ) cho biết sẽ tiếp tục bám sát kịch bản phát triển người tham gia BHXH, BHYT của BHXH TP, trọng tâm là thực hiện các giải pháp nước rút hai tháng cuối năm 2024.

Đồng thời, toàn TP rà soát các đối tượng thuộc diện tham gia BHYT nhưng

Pháp luật  
VIỆT NAM

● Tổng Biên tập:  
**TS VŨ HOÀI NAM**

● Phó Tổng Biên tập:  
**HÀ ANH BÌNH**  
**TRẦN NGỌC HÀ**  
**VŨ HỒNG THÚY**

● Phó Trưởng ban Phụ trách  
Ban Thư ký tòa soạn báo in:  
**HOÀNG VĂN TOÀN**

● **TÒA SOẠN:** Số 42 ngõ 29

Nguyễn Chí Thanh,  
phường Ngọc Khánh,  
quận Ba Đình, Hà Nội.

\*ĐT: (024) 37245180

\* Fax: (024) 37245178

\* Email: baoplvn2014@gmail.com.

● **GPXB** số 180/GP-BTTTT

ngày 05/07/2024 do Bộ Thông tin và

Truyền thông cấp.

● **Thiết kế mỹ thuật tại Tòa soạn.**

● In tại Cty TNHH MTV In báo

Hà Nội Mới; Cty In Ba Đình.

● **Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh (thuộc vùng Đông Nam Bộ):**

200C Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

\*ĐT: 0903941211 \* Email: phuonghoa@gmail.com

● **Văn phòng đại diện tại tỉnh Lào Cai (thuộc vùng Trung du**

**và miền núi phía Bắc):**

581 Hoàng Liên, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

\*ĐT: 0914433388 \* Email: dieuphamplvn@gmail.com

● **Văn phòng đại diện tại TP Hải Phòng (thuộc vùng Đồng bằng**

**sông Hồng):**

10A Hồ Sen, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

\*ĐT: 0973465555 \* Email: vanphongplvn@gmail.com

● **Văn phòng đại diện tại TP Đà Nẵng (thuộc vùng Bắc Trung Bộ**

**và duyên hải miền Trung):**

Phòng 203, tầng 2, số 01 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu,

TP. Đà Nẵng.

\*ĐT: 0903029099 \* Email: quangtam07@gmail.com

● **Văn phòng đại diện tại tỉnh Gia Lai (thuộc vùng Tây Nguyên):**

92 Hoàng Văn Thu, Pleiku, Gia Lai.

\*ĐT: 0914876019 \* Email: longbc07@gmail.com

● **Văn phòng đại diện tại TP Cần Thơ (thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long):**

109 Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

\*ĐT: 0913601551 \* Email: tranphongtranplvn@gmail.com

Liên hệ thông tin - quảng cáo:

**Nguyễn Sinh Hùng - ĐT: 0349610152**

**MÃ ĐẶT BÁO: B51**

**Giá: 7.300Đ**

(BẢY NGHÌN BA TRĂM ĐỒNG)